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ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด 

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจ�าจังหวัดตรัง 

         วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เรือนจ�าจังหวัดตรัง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และ

พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการด�าเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โอกาสนี้ 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหอนาฬิกา และเข้ารับ

พระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขตัตยิราชนาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ผูแ้ทนพระองค์ อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่ พระราชทานมอบแด่ ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 

         วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ
ให้คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส. และไดอารี ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
พระราชทานให้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายอิสระ 
เสรีวัฒนวุฒิ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร และคณะ
ผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธี

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด 

สุลต่านแห่งโอมาน 

         วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจ�าประเทศไทย ชั้น ๓๒ อาคาร
แสงทองธานี ถนนสาทรเหนอื กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เขา้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) สุลต่าน
แห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการเพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการท�างาน

         วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู ้แทนราษฎร ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
นายชวน หลกีภยั ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจเยีย่ม
และพบปะข้าราชการ เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค
ในการท�างาน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและให้ก�าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการ ส�านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
ส�านกัการประชุม ส�านกัประชาสมัพนัธ์ และส�านกัการพิมพ์

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมด้วยเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร วางพานประดบัพุม่ดอกไม้ ในนาม “สภาผู้แทนราษฎร”

         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสรณ์ 
อ�าเภอดอนเจดย์ี จงัหวดัสุพรรณบรุ ีนายจริทศั    ไกรเดชา
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พร ้อมด้วย นายสรศักดิ์ 
เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี 
อาพัทธ์ สุขะนันท์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และข้าราชการ
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพานประดับ

พุ่มดอกไม้ ในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” ถวายราชสักการะ
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เนือ่งในวันสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ๒๕๖๓

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงาน Spring Festival Celebration

         วนัที ่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจนี ถนนเทียมร่วมมติร เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงาน Spring Festival Celebration โดยมี นายหยาง ซิน
อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ�าประเทศไทย ให้การต้อนรับ ในการน้ี ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร ได ้เยี่ยมชม
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะปีนักษัตรต้อนรับตรุษจีน
ของหาน เหม่ย หลิน ศลิปินจีนร่วมสมยั หลงัจากนัน้ อปุทตู
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�า
ประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกแด่ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
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พิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒: NIDA MAX : 

Digital Intelligence and Smart Systems

         วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคาร
สยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ ๒: NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems 
พร้อมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายหัวข้อ “การเมืองไทย
ในยุคดิจิทัล” โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง ผู้ก่อตั้ง
และผู้อ�านวยการหลักสูตร NIDA MAX รุ่นที่ ๒ กล่าวรายงาน 
ในการนี้  คณะผู ้จัดงานได้มอบรางวัลศิษย์เก ่าดีเด ่นให้แก่ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นด้านความเพียรและความเสียสละ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย

         วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บ้านริมน�้า จังหวัดนนทบุรี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนทีห่นึง่ เป็นเจ้าภาพเลีย้งรบัรองเพือ่เป็นเกียรติแก่นายเฟอร์นนัโด ฆลูโิอ อนัโตนโิอ กโีรส กมัโปส (Mr. Fernando Julio 
Antonio Quirós Campos) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู 
นางอานา มาเรยี ปริเอโต อาบัด (Ms. Ana Maria Prieto Abad) 
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย และนายสรยุทธ ชาสมบัติ 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มประจ�าสาธารณรัฐเปรู 
โดยมีนายทศพล เพ็งส้ม ผู ้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน และนางภัทรมน เพ็งส้ม เลขานุการ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ร่วมงานเลี้ยง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเยี่ยมชมการจัดบูธแนะน�าแอปพลิเคชัน KPILINK ของสถาบันพระปกเกล้า

         วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ วุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภาเกียกกาย
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมการจัดบูธแนะน�าแอปพลิเคชัน KPILINK ของสถาบัน
พระปกเกล้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการและ
ข่าวสารด้านนิติบัญญัติ ส�าหรับบุคลากรในวงงานรัฐสภา 
ประกอบด้วย ความเคลื่อนไหวด ้านกฎหมายและข ่าว
ท่ีน่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบทความ
งานวิจัยทางกฎหมาย หนังสือวิชาการการวิ เคราะห ์                          
ร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันชาติเครือรัฐออสเตรเลีย

 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ 
ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ นายสชุาต ิตนัเจรญิ รองประธาน
สภาผู ้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายองอาจ 
คล้ามไพบูลย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นางสาวเพชรดาว 
โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายทศพล เพ็งส้ม 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางภัทรมน 
เพง็ส้ม เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนทีห่นึง่ 
ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันชาติเครือรัฐออสเตรเลีย ตาม
ค�าเชญินายแอลลนั เจมส์มกัคนินนั (H.E. Mr. Allan James 
Mckinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจ�า
ประเทศไทย 

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพธิเีปิดงานเทศกาลตรษุจนีไชน่าทาวน์เยาวราช ประจ�าปี ๒๕๖๓

         วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เยาวราช ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี 
พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี คณุหญิงกัลยา โสภณพนิช รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร พร้อมด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมในงาน ซ่ึงงานเทศกาลตรุษจีนดังกล่าวกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
เขตสั มพันธวงศ ์  และประชาคมนักธุ ร กิ จ
เ ข ตสั มพั น ธ ว ง ศ ์  จั ด ขึ้ น เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม ฉลอ ง
เทศกาลตรุษจีน ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยสู่การท่องเท่ียวระดับโลก รวมทั้ง
ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันงดงามของคนไทย
เชื้อสายจีนที่มีมาอย่างยาวนาน
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก 

 วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าห้องท�างานประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก 
(ดอกป๊อปปี ้) จากคุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการ
และเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห ์ครอบครัวทหารผ ่านศึก
ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี เนือ่งในโอกาส
วันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อร�าลึกถึง
คุณงามความดขีองทหารผ่านศกึทีไ่ด้สละเลอืดเนือ้และชวีติออกไป
ปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ปกป้องประเทศชาต ิโดยทางมลูนธิฯิ จะจ�าหน่าย
ดอกป๊อบปี้ ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา เพื่อน�าเงินรายได้
ไปช่วยสงเคราะห์แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกทั่วประเทศ 

รองปร ะธ านสภาผู ้ แ ทนราษฎร ให ้ ก ารรั บรอง  รองปร ะธ านรั ฐสภาฮั งก ารี แล ะปร ะธ านสมาคม

ความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาติฮังการี 

 วนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านรมิน�า้ จังหวดันนทบรุ ีนายสชุาต ิตนัเจรญิ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
คนท่ีหน่ึง ให้การรับรอง นายอิสวาน ยาคอบ รองประธานรัฐสภาฮังการีและประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกร
แห่งชาตฮิงัการ ีพร้อมคณะ ในโอกาสเดนิทางมาเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวนัที ่๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในฐานะแขกของรฐัสภาไทย โดยมนีายวีระชยั วรีะเมธกุีล และ       
นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร                          
ร่วมให้การรบัรอง

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงโม่หินศิลาชัย ต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชัย ชิดชอบ 
อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารของส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทน
ราษฎร ร่วมพิธี
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ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เยีย่มชมผลงานมหากาพย์ภาพพมิพ์ไม้แกะ และร่วมประเพณี “เตยีวขึน้ดอย

โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ” เนื่องในวันมาฆบูชา

 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านอาจารย์ประพันธ์ 
ศรสีตุา อ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าพนู นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมผลงานมหากาพย์ภาพพิมพ์
ไม้แกะของอาจารย์ประพนัธ์ ศรสีตุา ซึง่เป็นศลิปินอาวโุสทีเ่ริม่ท�างาน
ในระยะบุกเบิกของภาพพิมพ์ไม้แกะเชิงศิลปะของเมืองไทย
 ต่อมา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต�าบลมะกอก อ�าเภอ
ป่าซาง  จังหวดัล�าพูน นายชวน หลกีภัย ประธานรฐัสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานประเพณ ี“เตยีวขึน้ดอย โตยฮอยครบูา ห่มผ้า
พระธาตุ” เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เป็นการส่งเสรมิให้ชาวพุทธเหน็ความส�าคัญของพระพทุธศาสนาและ
ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงการน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธ
ศาสนามาปรับใช้ให้เป็นคนดี ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ได้ร่วมพิธี
แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ร่วมสวดมนต์บทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ พร้อมทั้ง
ร่วมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุ 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธานในพธิเีปิดงานนทิรรศการศลิปกรรม “What A Wonderful 

World”

 วันที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ พืน้ทีน่ทิรรศการ A - D ชัน้ ๑ หอศลิป์ร่วมสมัย ราชด�าเนนิ ถนนราชด�าเนนิกลาง 
กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม “What A Wonderful World” จากนั้น นายชวน หลีกภัย ร่วมชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงภาพพิมพ์ จ�านวน 
๑๕๐ ช้ิน โดยน�าเสนอเก่ียวกับเร่ืองราวในสังคมไทย และสังคมโลกยุคปัจจุบัน เสมือน “ชีวิต” ของ “โลกมนุษย์” 
ที่ “เดินทางไกล” และยังหาเส้นทางที่ “สิ้นสุด” ไม่พบ “ชะตากรรม” ของ “สังคม” เปรียบเช่นเดียวกับ “ชะตากรรมของ
มนุษย์” ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์  และศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร ได้มอบของ
ที่ระลึกแด่นายชวน หลีกภัย
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ศลิปศาสตร์ราชมงคล

แห่งประเทศไทย 

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ จัดโดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อสร้างเวที
พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพในสายอุตสาหกรรม
บริการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิบรรยายในหวัข้อวิชา “ความรบัผดิ

ทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร: ความรับผิดทางการเมือง” 

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายชวน 
หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกยีรติ
เป็นวิทยากรผูท้รงคณุวฒุ ิบรรยายในหวัข้อวชิา “ความรบัผดิทาง
กฎหมายอนัเกิดจากการบริหาร: ความรับผิดทางการเมอืง” ให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงาน
ภาครฐัและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ที ่๑๙ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
การบริหารจัดการ และกฎหมายมหาชน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศและองค์กรให้กว้างขวาง
และชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโรคหัวใจนานาชาติ 

 วนัที ่๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลานนาฮอลล์ โรงแรมแชงกรีล่า จงัหวัดเชียงใหม่ นายชวน หลกีภัย ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโรคหัวใจนานาชาติ (The Asian Society 
for Cardiovascular & Thoracic Surgery: ASCTVS 2020) ครั้งที่ ๒๘ โดยมีนายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
ประธานการจัดการประชุมฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีนายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และศัลยแพทย์ทรวงอก พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก จ�านวน ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมประชุมซึ่งจัดโดย
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จากนัน้ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ได้เยีย่มชมนทิรรศการ
วิชาการโรคหัวใจนานาชาติ
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรสาธารณรัฐเช็ก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การรบัรอง นายราเดก วอนดราเชก (H.E. Mr. Radek Vondráček) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
สาธารณรฐัเชก็ และคณะ ในโอกาสเดนิทางเยอืนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ  ในฐานะแขกของรัฐสภา ระหว่างวนัที่ 
๑๗–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ
ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการท�างานร่วมกัน เพือ่ยกระดับความร่วมมอื
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ 
 ต่อมา ณ ห้องอาหารช้อนทอง โรงแรมเดอะสยาม 
กรุงเทพฯ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพือ่เป็นเกยีรติแก่ประธาน
สภาผูแ้ทนราษฎรสาธารณรฐัเชก็ และคณะ โดยมนีายศราวธุ
เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะ กมธ. การที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ดร. วิวัฒน์ มุ่งการดี ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
นายราเมศ รตันะเชวง เลขานกุารประธานรฐัสภา พร้อมด้วย
นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ร่วมงาน

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเดิน – วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ 

 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธานในพิธเีดนิ – วิง่ การกุศลไทยซิกข์ ครัง้ท่ี ๒๖
โดยมีนายปรัมยิต ซิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่  ๒๖ กล่าวต้อนรับ
และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาร่วมกับสถาบันศาสนาซิกขแ์ห่งประเทศไทย และองค์การกลาง
ของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาซิกขจ์ัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อน�ารายได้
จากการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอัธยาศยั ในโอกาสนี้ 
นายชวน หลกีภยั ได้มอบถ้วยรางวัลให้กบัผู้ชนะเลศิและรองชนะเลศิ
การแข่งขันวิ่งในประเภทระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร จากนั้น ได้เยี่ยม
ชมศาสนสถานคุรุดวาราซิกข์ ถนนจักรเพชร ซึ่งเป็นศาสนสถาน
ถาวรของซกิข์ศาสนกิชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยในปัจจบุนัได้
เป็นศนูย์รวมของซกิข์ศาสนกิชน และชาวไทยทีน่บัถอืศาสนาซกิข์
ในประเทศไทย
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ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การต้อนรบั ผูอ้�านวยการมลูนธิเิยาวชนสมัพนัธ์นานาชาต ิสาธารณรฐั

เกาหลี และคณะ

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าห้อง
ท�างานประธานสภาผู้แทนราษฎร ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา     
นายชวน หลกีภยั ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ให้การต้อนรบั นายพาร์ค ยอง จู ผู้อ�านวยการมลูนธิิเยาวชน
สัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) 
สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสนทนา
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมท่ีมีเยาวชน
จากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อท�ากิจกรรม มีการบรรยาย
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สอนให้รู้จักจิตใจของตนเอง และ
เรียนรู้ท่ีจะเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับ
โอกาสที่จะเปล่ียนแปลงชีวิตและกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่
ของสังคมต่อไป   

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติญี่ปุ่น

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี 
คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย 
โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ร่วมงานเลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกาสวันชาติญ่ีปุ่น โดยมีศาสตราจารย์
พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางภัทรมน 
เพ็งส้ม เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ร่วมงาน
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ 

(สมัยสามัญประจ�าปี ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒ ถาม นายกรฐัมนตร ีซึง่ รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคเพือ่ไทย 

เรือ่ง ปัญหาการใช้พืน้ท่ีสนามกฬีาห้วยขวางของการเคหะ

แห่งชาติ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง 

ป ั ญห า ก า ร ใ ช ้ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น สั ง ค มทุ ก รู ป แบบ

 กระทู้ล�าดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (นายจุติ 

ไกรฤกษ์) เป็นผู้ตอบ 

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๓ – ๑๔.๔๘ นาฬิกา 

ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธาน

การประชุมสภา

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 กระทู้ถามสด

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสตลู พรรคภมูใิจไทย โดย 

รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายกูเฮง ยาวอหะซัน สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ โดย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 

ช้างมงคล) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทูถ้าม ของ นายมนญู สวิาภิรมย์รัตน์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ 

สนธิจิรวงศ์) เป็นผู้ตอบ

	 กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เรื่อง 

การประชุมสภา



13 การประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ท�าหน้าท่ีประธานในห้องกระทู้ถาม 
จากนั้นได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม
แยกเฉพาะตามล�าดับ คือ
 ๑. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง 
การขุดลอก “บึงค�าอ้อ” บ้านพันนา ต�าบลพันนา อ�าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน�้า
ประปาในหมู่บ้าน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถาม
ดังกล่าว ซึ่งกระท�าได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓
 ๒. กระทูถ้าม ของ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน 
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรค
ประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัย
เอกชนของไทย ถาม รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวง
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์วจิยั และนวัตกรรม เนือ่งจาก
รฐัมนตรตีดิราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสอืขอเลือ่นการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ 
เรือ่ง นโยบายเก่ียวกบัการช่วยเหลอืและดแูลคณุภาพชวีติ
ของทารกในครรภ์มารดา ถาม นายกรัฐมนตรี ซ่ึง รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 ๔. กระทู้ถาม ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ 
เรื่อง ขอให้ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชาวมอญ ในชุมชนบาง
กระดี่ เขตบางขุนเทียน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) เป็นผู้ตอบ
	 เรื่องเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบเร่ืองงดการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

 พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน โดยเป็นการ

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 

ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๑๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้

และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรปูแบบต่าง ๆ 

ในประเทศไทย ซ่ึง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ 

กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ 

การน�ากญัชา กัญชง ไปใช้ในรปูแบบต่าง ๆ  ในประเทศไทย

ซึ่ง นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นายเทพไท 

เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน

ที่ ๓)

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาการใช้

กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร 

ซ่ึงนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยกับคณะ เป็นผู ้เสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

 ๕. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาเรือ่งใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึง่นายณัฏฐ์ชนน

ศรีก ่อเกื้อ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา 

พรรคภูมิใจไทย และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็น

ผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

 และทีป่ระชมุเหน็ชอบให้น�าญตัตทิ�านองเดยีวกันอีก 

๑ ฉบับ ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ ขึ้นมาพิจารณารวม
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กันไป คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศึกษาปัญหาการปรุงต�ารบัยา

โดยมีส่วนผสมของกัญชาในสถานพยาบาลและคลินิก

กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ

ซึ่ง นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้เสนอ

	 ผลการพิจารณา

 ประธานของท่ีประชุมได้สัง่เลือ่นการพจิารณาญตัติ

ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
	 เรื่องที่พิจารณา

 พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน โดยเป็นการ

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 

ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้

และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กญัชาในรปูแบบต่าง ๆ

ในประเทศไทย ซึ่ง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ 

กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

 ๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ 

การน�ากญัชา กัญชง ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

ซึ่ง นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศกึษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นายเทพไท 

เสนพงศ์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดันครศรธีรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน

ที่ ๓)

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาการใช้

กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร ซึ่งนาย

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู ้เสนอ (ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

 ๕. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง

การแก ้ไขป ัญหาเรื่องใบกระท ่อมอย ่างเป ็นระบบ ซึ่ ง

นายณฏัฐ์ชนน ศรก่ีอเกือ้ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

สงขลา พรรคภูมิใจไทย และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการปรุง

ต�ารับยาโดยมีส่วนผสมของกัญชาในสถานพยาบาลและ

คลนิกิกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบรกิารสขุภาพ 

ซึง่ นายประสงค์ บรูณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ

บญัชรีายชือ่ พรรคเสรรีวมไทย เป็นผูเ้สนอ (ซ่ึงยงัมไิด้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ จ�านวน 

๔๙ คน เพื่อพิจารณาคณะกรรมาธิการฯ  และให้คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในก�าหนดเวลา ๖๐ วัน

 จากนัน้ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระเรือ่งด่วนใน

ล�าดับถัดไป คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการข่มขนืกระท�าช�าเราซึง่ 

นางสาวพัชรินทร์ ซ�าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ใน

ระเบียบวาระเร่ืองด่วนที่ ๖) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�า

ญตัตทิ�านองเดยีวกนัอีก ๔ ฉบบั ขึน้มาพจิารณารวมกันไป

 ๑. ญตัตด่ิวน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาหาแนวทางและ
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มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการข่มขนื
กระท�าช�าเราและการล่วงละเมดิทางเพศ ซึง่ นางสาวอนสุรี 
ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย เป็นผู้เสนอ (ซึง่ยังมไิด้บรรจุ
ระเบียบวาระ)
 ๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
และการข่มขืนกระท�าช�าเรา ซึ่ง ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวง
งาม สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ พรรคพลงั
ท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๓. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมและการข่มขืนกระท�า
ช�าเรา ซึ่ง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ ์วาณิช สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็น
ผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๔. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการฆ่าข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ซึ่ง นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดตรงั พรรคประชาธปัิตย์ กับคณะ เป็นผูเ้สนอ 
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได ้มีมติให ้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา 
๖๐ วัน

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๘ - วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
	 ประกาศแต่งตั้ง
 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรกล่าวเปิดประชมุ จากนัน้
ได้ให้เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรเชญิพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตัง้ พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ เป็น
ประธานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป

	 เรื่องที่ทราบ
 ๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทน
ต�าแหน่งทีว่่าง คอื นายสมศักด์ิ คณุเงิน ผู้สมัครเป็นสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
พรรคพลังประชารัฐ
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน�า นายสมศักดิ์ 
คุณเงิน ปฏิญาณตนในท่ีประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดังนัน้ 
ปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน ๔๙๙ คน
 ๒. การถ่ายทอดการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วได้มีการ
ถ่ายทอดทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงรฐัสภาและสถานีวทิยุ
โทรทัศน์รัฐสภาจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อ
บังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ทั้งนี้ของดถ่ายทอดการประชุม
ในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา เพื่อถ่ายทอด
ข่าวในพระราชส�านักและเรื่องที่ประชาชนควรทราบใน
กรณีเร่งด่วน
 ที่ประชุมรับทราบ
	 เรื่องที่พิจารณา
 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แล้ว คอื ร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่ ง คณะกร รมา ธิ ก า ร วิ ส ามัญพิ จ า รณา เ ส ร็ จ แล ้ ว
(ในระเบยีบวาระที ่๔)
 ที่ประชุมได้พิจารณาจนจบมาตรา ๙ กระทรวงการ
คลังและหน่วยงานในก�ากบั รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๕๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และนัดประชุมต่อ
ในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
 เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้ด�าเนินการประชุมต่อ จากนั้นท่ีประชุมได้
พิจารณาต่อในมาตรา ๑๐ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง
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ท่ีประชมุได้พจิารณาจนจบมาตรา ๒๓ กระทรวงวฒันธรรม
และหน่วยงานในก�ากับ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๒.๒๒ นาฬิกา  ของ
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และนัดประชุมต่อในเวลา 
๑๐.๐๐ นาฬิกา
 เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมได้พิจารณา
ต่อในมาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานใน
ก�ากับ ที่ประชุมได้พิจารณาจนจบมาตรา ๓๙ แผนงาน
บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๑.๑๗ 
นาฬิกา ของวันเสาร์ที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และนดัประชมุ
ต่อในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
 เมื่อถึงเวลา ๑๐.๔๗ นาฬิกา ที่ประชุมได้พิจารณา
ต่อในมาตรา ๔๐ แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
	 ผลการพิจารณา
 ทีป่ระชุมได้พจิารณาจนจบร่างแล้วได้ลงมตเิหน็ชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ
ข ้อสั ง เกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ ้ ง ไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป
 จากนั้น นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กล่าว
ขอบคุณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้ความเห็น
ชอบร่างพระราชบญัญัตงิบประมาณฯ รัฐบาลขอยืนยนัว่า
จะน�างบประมาณไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่
ก�าหนด โดยจะก�ากบัดแูลการใช้จ่ายงบประมาณให้มคีวาม
โปร่งใส บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 สรุปผลการพิจารณา
 เหน็ชอบด้วยกบัร่างพระราชบญัญัต ิจ�านวน ๑ ฉบบั 
คือ
 - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 กระทู้ถามสด
 ๑. กระทูถ้าม ของ นายวโิรจน์ ลกัขณาอดศิร สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ 
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 
ช้างมงคล) เป็นผู้ตอบ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายระวี มาศฉมาดล สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบ
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย โดย 
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ตอบ
 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามล�าดับ 
คือ
 ๑. กระทู ้ถาม ของ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
เรื่อง การจัดสรรสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายช�านาญ จันทร์เรือง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ 
เร่ือง การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ 
เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
 กระทู้ล�าดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบ

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ 

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน
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สภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง ท�าหน้าทีป่ระธานในห้องกระทู้
ถาม และได้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระกระทูถ้าม
แยกเฉพาะตามล�าดับ คือ
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 
เรือ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาในโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน
วิทยาลัย ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัราชบุร ีพรรคประชาธปัิตย์ 
เรื่อง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ถาม รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง 
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ 
รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัราชบุร ีพรรคประชาธปัิตย์ 
เรือ่ง การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็หรอื PM ๒.๕ ที่
เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนือ่งจากรฐัมนตรติีดราชการส�าคัญจึงได้มหีนังสือขอเลือ่น
การตอบกระทู ้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทน
ราษฎรในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๗๐กระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 ๔. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพรรคชาติไทย
พฒันา เรือ่ง การขนส่งทางน�า้ (สนิค้า) ถาม รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ
 ๕. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัราชบุร ีพรรคประชาธปัิตย์ 

เร่ือง สร้างเขื่อนกั้นกลางแม่น�้าแม่กลองในบริเวณพ้ืนที่ 
ต�าบลสวนกล้วย อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร 
โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

	 เรื่องที่ทราบ
 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่อง ท่ีประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๙ (สมัยสามัญ
ประจ�าปีคร้ังท่ีสอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ได้พิจารณารายงานประจ�าปี๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
 ที่ประชุมรับทราบ
 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ 
ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) จ�านวน ๗ ครั้ง คือ
 ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๗ ครั้ง
ดังกล่าว

 เรื่องที่พิจารณา
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้น�าระเบียบวาระที่ 
๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
คือ
 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม แทน
ต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก นายเอกธนชั อนิทร์รอด เป็น
กรรมาธิการ แทนนายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกีฬา 
แทนต�าแหน่งทีว่่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบยีบวาระที ่๗.๒)

ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก นางสาวพมิพ์รพ ีพนัธุว์ชิาตกิลุ เป็น

กรรมาธิการแทน นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
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 ๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การอุตสาหกรรม แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายบุญแก้ว สมวงศ์ เป็น

กรรมาธิการ แทนนายเอกธนัช อินทร์รอด

 ๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 

เป็นกรรมาธิการแทน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

 ๕. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง

ในการบริหารจัดการการช�าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา แทนต�าแหน่งท่ีว ่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ใน

ระเบียบวาระที่ ๗.๕)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางอนุรักษ์ บุญศล เป็น

กรรมาธิการ แทนนายประเสริฐ บุญเรือง

 ๖. ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกีฬา 

แทนต�าแหน่งท่ีว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 

เป็นกรรมาธิการแทน นายบุญแก้ว สมวงศ์

 การพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่ คณะรฐัมนตร ีเป็นผูเ้สนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีและมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญ จ�านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา ก�าหนดการแปร

ญัตติภายใน ๗ วัน

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบญัญัติฉบบันี ้และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญ จ�านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา ก�าหนดการแปร

ญัตติภายใน ๗ วัน

 ๓. ขออนุญาตสภาผู ้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณิการ์ วานิช และ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป

ท�าการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตาม

มาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติไม่อนุญาตให้เรียกตัวนายพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร 

แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปท�าการสอบสวน

ในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญัติ จ�านวน ๒ ฉบบั 

คือ

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย คือ นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย ์

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ต้ังแต่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

 ๒. สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของ พันต�ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลง ตาม
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มาตรา ๑๐๑ (๑๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดงันัน้ ปัจจุบนัจงึมีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จ�านวน ๔๙๗ คน
 ที่ประชุมรับทราบ
 เรื่องที่พิจาณา
 ประธานของท่ีประชุมได้ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอให้
น�าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอืน่ ๆ  คอื เลอืกตั้งผู้ทรงคุณวฒุิ
ฝ่ายสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่เป็นกรรมการข้าราชการรฐัสภา 
แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ในระเบียบวาระที่ ๗.๖) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ
 เน่ืองจากได้มีสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๒ คน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมจึง
ด�าเนินการตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ 
๘๔ (๒) โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ แทน
ต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง
	 ผลการพิจารณา
 ที่ประชุมได้ลงมติเลือก นางบุษกร อัมพรประภา 
เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต�าแหน่งที่ว่างลง
 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้าง
พิจารณา 
 ๑. ญั ตติ เ รื่ อ ง  ขอ ให ้ สภา ผู ้ แทนราษฎร ต้ั ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้ง
กระทรวงการข้าว ซึ่ง นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดัลพบรุ ีพรรคเพือ่ไทย เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติ
ท�านองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปคือ 
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพจิารณาศกึษาจัดตัง้กระทรวงการข้าว ซึง่ นายจาตรุงค์
เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตาม
ล�าดับ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

ภายหลังสมาชิกฯ อภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติให้ส่งญัตติ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อพิจารณาศึกษา
 ๒. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาหนี้สินใน
ครัวเรือน หน้ีสินภาครัฐ รวมท้ังค่าครองชีพสูงจากราคา
น�้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า ซึ่ง นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดักาฬสนิธุ ์พรรคเพือ่ไทย กบัคณะ 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)
 เม่ือผู ้เสนอได้แถลงเหตุผล ภายหลังสมาชิกฯ 
อภิปราย ที่ประชุมได ้มีมติ ให ้ส ่งญัตติ ดังกล ่าวให ้
คณะกรรมาธกิารแก้ไขปัญหาหนีส้นิแห่งชาตเิพือ่พิจารณา
ศึกษา
 ๓. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค 
– กระบือ ตกต�่า ซ่ึง นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓)
 เม่ือผู ้เสนอได้แถลงเหตุผล ภายหลังสมาชิกฯ 
อภิปราย ท่ีประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะ
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาศึกษา
 ๔. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
(Thai Canal) เส้น ๙A ซ่ึง พลตรี ทรงกลด ทิพย์รตัน์ สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๔) โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบ
ให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก ๘ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา
รวมกันไป คือ
 ๑ )  ญัตติ เ รื่ อง  ขอให ้สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย ซ่ึง 
นายวนัมหูะมดันอร์ มะทา สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบ
บญัชรีายช่ือ พรรคประชาชาติเป็นผูเ้สนอ (ในระเบียบวาระ
ที่ ๕.๑๖)
 ๒) ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสม

ของพื้นที่ในการจัดตั้งเขตการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
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ภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) ซึ่ง นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๐)
 ๓ )  ญัต ติ เรื่ อง  ขอให ้สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษายุทธศาสตร์การ
พัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้สูศ่นูย์กลางเศรษฐกจิ
ระดับโลก (SEC) ซึ่ง นายนพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๔)
 ๔) ญัตติ เ ร่ือง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาหาแนวทางในการ
ขดุคลองไทยเชือ่มต่อระหว่างทะเลอันดามนักบัทะเลอ่าวไทย
ซึ่ง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวดัเชียงราย พรรคเพ่ือไทย และนายจุลพันธ์ อมรววิฒัน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๕) ญัตติ เ ร่ือง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาเพือ่ศกึษาการขดุคลองไทย
เส้นทางแนว ๙ A ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และ
นายณัฏฐ์ชนน ศรก่ีอเกือ้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัด
สงขลา พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ซ่ึงยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ)
 ๖) ญัตติ  เ ร่ือง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
ซึ่ง ร้อยต�ารวจเอก อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)
 ๗) ญัตติ  เ ร่ือง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาการจดัท�าโครงการ
พัฒนาเศรษฐกจิ ในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต้ทางน�า้ (คลอง
ไทย) ทางบก (รถไฟความเร็วสูง) และทางอากาศ (สนาม
บนิศูนย์กลางอาเซยีน) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกจิภาคใต้ 
(The New Thailand Southern Economic) ซึ่ง นายจิรายุ 
ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๘) ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
ซึ่ง นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)
	 ผลการพิจาณา
 ทีป่ระชมุได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ จ�านวน 
๔๙ คน เพื่อพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนด
เวลา ๑๒๐ วัน

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสด
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสกลนคร พรรคเพือ่ไทย โดย รฐัมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็น
ผู้ตอบ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย 
เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญจึง
ได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู ้แทนราษฎรคร้ังต่อไป ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๕๑
 ๓. กระทูถ้าม ของ นายสาคร เกีย่วข้อง สมาชกิสภา
ผู ้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ โดย 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ 
บุญญามณี) เป็นผู้ตอบ
	 กระทู้ถามทั่วไป	
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชยัภมู ิพรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง 
การคัดค้านการก�าหนดพื้นท่ีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
ละหาน ถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้

ถามดังกล่าว ซึ่งกระท�าได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓
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 ๒. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 

โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” โดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ 

ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทูถ้าม ของ นายบญุแก้ว สมวงศ์ สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอขยาย

ถนนเป็น ๔ ช่องจราจร บนถนนสาย ๒๐๘๓ ระหว่าง 

อ�าเภอค�าเขือ่นแก้ว อ�าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร และ

อ�าเภอราศไีศล อ�าเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรสีะเกษ ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได ้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๐ นาฬิกา ณ 

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท�า

หน้าทีป่ระธานในห้องกระทูถ้าม และได้ด�าเนนิการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล�าดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัราชบุร ีพรรคประชาธปัิตย์ 

เรือ่ง การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็หรอื PM ๒.๕ ที่

เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ 

(สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังท่ีสอง) วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๓

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ 

เรื่อง พิจารณาทบทวนการยกเลิกการท�า EIA ตามมติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กระทู้ล�าดับท่ี ๑ - ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (นายวราวุธ 

ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายไกลก้อง ไวทยการ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการในการท�าหน้าที่หัวหน้า

เจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยรีะดบัสงู ทีเ่รยีกว่า Chief Technology 

Officer – CTO หรือ Chief Information Officer - CIO ถาม 

นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติด

ราชการส�าคญั จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนี้

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสพุรรณบรีุ พรรคชาตไิทย

พัฒนา เรื่อง การก�าจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น�้า คู 

คลอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี

ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ 

ทองศรี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสพุรรณบรีุ พรรคชาตไิทย

พัฒนา เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน�้า

ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ส�าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด

บางยีห่น จงัหวดัสพุรรณบรุ ีถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้

ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที ่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

	 เรื่องเพื่อทราบ

 ทีป่ระชมุรบัทราบ ประกาศสภาผูแ้ทนราษฎร ลงวันที่

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในล�าดับถัดไปใน

บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งท่ีว่าง คือ นายจักพันธ์ 

ปิยพรไพบลูย์ ผูส้มคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชี

รายชื่อ ล�าดับที่  ๒๖ พรรคประชาธิป ัตย ์ เป ็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแทน นายกรณ์ จาติกวณิช ประกอบกับ 

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ ่งเรือง ผู ้ มีชื่ออยู ่ใน

ล�าดับที่ ๒๕ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

กล่าวน�า นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ปฏิญาณตนในที่

ประชุมก่อนเข้ารบัหน้าที ่ตามมาตรา ๑๑๕ ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจกัรไทย ดงันัน้ ปัจจบัุนมสีมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจ�านวน ๔๙๘ คน
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	 เรื่องที่พิจารณา

 ญัตติด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM 

๒.๕) เพือ่ขอให้สภาพจิารณาเป็นเรือ่งด่วนตามข้อบงัคบัฯ 

ข้อ ๕๔ (๑) และข้อ ๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้

ทีป่ระชุมพิจารณาญตัตด่ิวนตามท่ีทีป่ระชุมมมีต ิตามล�าดบั 

คือ

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อประชาชน ซึ่ง นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลัง

ประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศกึษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองทีเ่ป็นพษิ (PM ๒.๕) ในประเทศไทยอย่าง

ยั่งยืน ซึ่ง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซ่ึงยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ๓. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาฝุ่นละออง

ท่ีเป็นพษิต่อสขุภาพของประชาชน (PM ๒.๕) ซึง่นายเรวตั 

วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ 

พรรคเสรรีวมไทยเป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้บรรจรุะเบยีบวาระ)

 ๔. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดต้ังองค์กร

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เพือ่วเิคราะห์ออกแบบอย่างยัง่ยนืเพือ่

รับมือและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ (PM ๒.๕) ซึ่ง 

นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็หรือ PM ๒.๕ 

ซึ่ง นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จงัหวัดเชยีงใหม่ พรรคเพือ่ไทยเป็นผู้เสนอ (ซ่ึงยงัมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา และหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน

อย่างเป็นระบบ ซึ่ง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคประชาธิปัตย์ และ

นายอคัรเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ๗. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา ศกึษาและหามาตรการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง PM ๒.๕ ให้เป็นระบบ

อย่างย่ังยืน ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๘. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาฝุน่ละออง 

PM ๒.๕ และมาตรการแก้ปัญหา ซ่ึง นายกัญจน์พงศ์ 

จงสทุธนามณ ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชื่อ 

พรรคอนาคตใหม่ กับคณะเป็นผู้เสนอ (ซ่ึงยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ๙. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่ง นายนิติพล 

ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคอนาคตใหม่ เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยังมไิด้บรรจรุะเบยีบวาระ)

 ๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด�าเนินการศึกษา

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

๒.๕ อย่างเป็นระบบ ซ่ึง นายจาตุรงค์ เพง็นรพฒัน์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และ

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)
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 ๑๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ 

ทีม่ผีลกระทบอย่างรนุแรงต่อประชาชน ซึง่ นางสาวภาดาท์ 

วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคพลงัประชารฐั เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยังมไิด้บรรจรุะเบียบวาระ)

	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชุมได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั จ�านวน 

๔๙ คน เพื่อพิจารณาญัตติในล�าดับที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 

๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในก�าหนดเวลา ๑๒๐ วัน  และมีมติให้ส่งข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ ตามญัตติในล�าดับที่ ๒ ไปยังรัฐบาลเพื่อ

ด�าเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องเพื่อทราบ		

 ๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๓ 

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๓ ได้พจิารณาและลงมตใิห้ความเหน็ชอบร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่ง

พระราชบัญญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทราบ 

 จากน้ัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 

๒๕ ปีที ่๑ (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่) จ�านวน ๓ ครัง้ คอื

 ครั้งที่ ๑๗ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง

ดังกล่าว

	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามล�าดับ คือ

 ๑. ร่างข้อบงัคบัว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. . . . .  ซึ่ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล ้ว ( ใน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑)

	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุลงมตเิหน็ชอบในวาระที ่๓ เพือ่ให้ประกาศ

ใช้บังคับเป็นข้อบังคับฯ ต่อไป

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและ

ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

กฎหมายการยติุธรรมและสทิธมินษุยชนพจิารณาเสรจ็แล้ว 

(ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได ้ มีมติ เ ห็นชอบกับข ้อสั ง เกตของ

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งรายงานข้อสังเกต และข้อเสนอ

แนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 สรุปผลการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมฯ

 เห็นชอบกับร่างข้อบังคับฯ จ�านวน ๑ ฉบับ คือ

 - ร่างข้อบงัคบัว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสด

  ๑. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่
กระทู้ถามในล�าดับที่ ๑ - ๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายวีระกร ค�าประกอบ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 
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โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ) เป็นผู้ตอบ
 กระทู้ถามทั่วไป	
 ๑. กระทู้ถาม ของ นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย 
เรื่อง ปัญหาการติดแบล็คลิส เครดิตบูโร ถาม นายก
รัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(นายสันติ พร้อมพัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 
การด�าเนินโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหิน ต�าบลคลองหิน 
อ�าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบี ่โดย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นผู้ตอบ
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง 
การบรรจวุชิาพระพทุธศาสนาในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร ซึง่ รัฐมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๖ นาฬิกา ณ 
ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน
สภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง ท�าหน้าทีป่ระธานในห้องกระทู้
ถาม และได้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระกระทูถ้าม
แยกเฉพาะ ตามล�าดับ คือ
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรค
เพือ่ไทย เรือ่ง ปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาตกิยุบรุ ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็น
ผู้ตอบ
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพรรคชาติไทย
พัฒนา เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน�้า
ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ส�าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด 
บางย่ีหน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจาก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มี
หนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุ
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐
 ๓. กระทู้ถาม ของ พลต�ารวจตร ีสพุศิาล ภกัดีนฤนาถ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชรีายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ 
เรื่อง ปัญหาความล้มเหลวของการบริหารแผนบูรณาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถาม นายกรัฐมนตรี 
ซ่ึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ 
พร้อมพัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 ๔. กระทู้ถาม ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคต
ใหม่ เรือ่ง การส�ารวจกลุ่มชาตพินัธุเ์พิม่เตมิและการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) เป็น
ผู้ตอบ
 ๕. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสพุรรณบรีุ พรรคชาตไิทย
พัฒนา เรื่อง การจัดท�าแผนการก่อสร้างถนนท่ัวประเทศ 
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ตดิราชการส�าคญั จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทู้ถาม
นี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐
 ๖. กระทู้ถาม ของ นางสาวธีรรัตน์ ส�าเร็จวาณิชย์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร พรรคเพือ่ไทย 
เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในท้องท่ีเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ถาม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยซ่ึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย (นายนพินธ์ บญุญามณ)ี ได้รบัมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

	 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ

บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ทีป่ระชมุยืนไว้อาลยัเป็นเวลา ๑ นาที
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 ๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวนัท่ี ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๓ เรือ่งให้ผูม้ชีือ่อยูใ่นล�าดบัถดัไปในบญัชรีายชือ่ของ

พรรคการเมืองเล่ือนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แทนต�าแหน่งที่ว่าง คือ นายสวาป เผ่าประทาน ผู้สมัคร

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล�าดับที่ 

๑๕ พรรคภูมิใจไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน 

นายชัย ชิดชอบ

 ๓. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้

สมาชิ กสภาผู ้ แทนราษฎรแบบบัญ ชี รายชื่ อของ

พรรคการเมืองในล�าดับท้ายพ้นจากต�าแหน่ง และให้ผู้มี

รายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

 เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต

เลือกตั้งที่ ๒ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จึงเป็นเหตุให้ต้อง

ด�าเนนิการค�านวณเพ่ือหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ดังนี้

 ๑) รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู ้พ้นจาก

ต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คือ 

นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์

 ๒) รายช่ือพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คือ นายพีระวิทย์ 

เรื่องลือดลภาค พรรคไทรักธรรม

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน�า นายสวาป 

เผ่าประทาน และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับ

หน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยดังน้ัน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ�านวน ๔๙๘ คน

	 เรื่องที่พิจารณา

 ญัตติด่วนเก่ียวกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ขอให้สภาพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน ตาม

ข้อบงัคบัฯ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๔ (๑) ซ่ึงทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบ

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่

ประชุมพจิารณาญตัตด่ิวนตามท่ีท่ีประชมุมีมต ิตามล�าดบั คอื

 ๑. ญตัตด่ิวน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศกึษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

เพือ่ส่งเรือ่งให้รฐับาลแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่ 

นายนรศิ ข�านรุกัษ์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพทัลงุ 

พรรคประชาธิปัตย์ และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็น

ผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา

ศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ซึ่ง นายบุญสิงห์ 

วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ 

พรรคพลังประชารัฐ เป ็นผู ้ เสนอ (ซึ่งยังมิได ้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ๓. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา

หามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่ง นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จงัหวดัมหาสารคาม พรรคเพือ่ไทย เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการในการเฝ้า

ระวัง คัดกรอง ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่และไวรัส

กลายพันธุ์ ซ่ึง นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันการ

เกดิโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทยซ่ึง นายปกรณ์ 

มุ่งเจริญพร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จงัหวัดสริุนทร์ พรรค

ภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตใิห้ส่งญตัตใินล�าดบัที ่๑, ๒, ๓ และ 

๔ ไปยังคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด�าเนินการ และมีมติ

ให้ส่งญัตติในล�าดับที่ ๕ ไปยังคณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าว

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 

๒๕๖๒)

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๗

 ที่ประชุมเห็นชอบให้น�ารายงานดังกล่าวกลับไป

ปรับปรุง ก่อนที่จะเสนอต่อสภาเพื่อทราบต่อไป

 ๓. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและ

ส�านักงานศาลปกครองประจ�าปี ๒๕๖๑

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓

 ที่ประชุมรับทราบ 

ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้าง

พิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา ศกึษาหามาตรการเพือ่

แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็น

ระบบ โดยเสนอให้เป ็นนโยบายวาระแห่งชาติ ซึ่ง 

ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

แบบบัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิป ัตย ์ เป ็นผู ้ เสนอ 

(ในระเบยีบวาระที ่๕.๗) โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบให้น�าญตัติ

ท�านองเดียวกันอีก ๑๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

 ๑. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหา

ที่ดินท�ากินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร 

ซึง่ นายธรีภัทร พริง้ศลุกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ

วาระที่ ๕.๑๑)

 ๒. ญัตติ เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท�ากินและ

การออกเอกสารสิทธิ ซ่ึง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จงัหวัดศรีสะเกษ พรรคภมูใิจไทย 

และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ใน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓)

 ๓. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินท�ากินและ

ที่อยู ่อาศัย ซ่ึง นายอุบลศักด์ิ บัวหลวงงาม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๔)

 ๔. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออก

เอกสารสทิธแิละปัญหาท่ีดนิท�ากินของราษฎร ซึง่ นายสาคร

เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรค

ประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗๓)

 ๕. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไข

ปัญหาทีด่นิท�ากนิและทีด่นิป่าไม้ของประเทศ ซึง่ นายนรศิ 

ข�านุรักษ์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘๔)

 ๖. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาทีด่นิท�ากนิ 
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และการออกเอกสารสทิธท่ีิดนิ ซ่ึง นายจาตรุงค์ เพง็นรพัฒน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จั งหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่ อ ไทยเป ็นผู ้ เสนอ 

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๘๗)

 ๗. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหา

แนวทาง แก้ไขเรื่องที่ดินท�ากิน ที่อยู่อาศัย และการออก

เอกสารสิทธิ ซึ่ง นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายสิงหภณ 

ดีนาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรค

เพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๙๐)

 ๘. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาทีด่นิท�ากนิ 

ที่อยู ่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรซึ่ง 

นางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทยกับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ

วาระที่ ๕.๙๒)

 ๙. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและ

การออกเอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย

ซึ่ง นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบญัชรีายชือ่ พรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้เสนอ (ในระเบยีบ

วาระที่ ๕.๙๖)

 ๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาทีด่นิท�ากนิ

ของประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่ง 

นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

ปราจนีบรุ ีพรรคภมูใิจไทย และนายเกยีรต ิเหลอืงขจรวทิย์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐๑)

 ๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่ืองการออก

เอกสารสิทธิและที่ดินท�ากิน ซึ่ง นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย 

เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินท�ากินของ

ราษฎรทบัซ้อนในเขตทีดิ่นของรัฐและการแก้ไขปัญหาทีด่นิ

ทั่วประเทศ ซึ่ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศกึษาปัญหาการออกเอกสาร

สิทธิและปัญหาที่ดินท�ากินของราษฎร ซ่ึงนายครูมานิตย์ 

สงัข์พุม่ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสรุนิทร์ พรรคเพือ่ไทย

เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั จ�านวน 

๔๙ คน เพื่อพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนด

เวลา ๙๐ วัน

ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสด

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดน่าน พรรคเพือ่ไทย โดย รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เป็น

ผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคเสรีรวมไทย โดย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต 

ปิตุเตชะ) เป็นผู้ตอบ
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	 กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 

การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบัน

อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ถาม 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิย

และนวัตกรรม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ จึงได้

มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู ้ถามนี้ไปตอบในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

เรื่อง ปัญหาการใช้เส ้นทางการสัญจรเดินทางของ

ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ถาม รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย

 ๓. กระทูถ้าม ของ นายยทุธพงศ์ จรสัเสถยีร สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เรือ่ง 

สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถาม 

นายกรัฐมนตรี

 กระทู ้ถามในล�าดับท่ี ๒ – ๓ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผูต้อบ

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๙ - ๑๕.๑๙ นาฬิกา ณ ห้อง

กระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง ท�าหน้าท่ีประธานในห้องกระทูถ้าม 

และได้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระกระทูถ้ามแยก

เฉพาะตามล�าดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายไกลก้อง ไวทยการ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการในการท�าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้า

หน้าที่เทคโนโลยีระดับสูง ท่ีเรียกว่า Chief Technology 

Officer-CTO หรือ Chief Information Officer-CIO ถาม 

นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสพุรรณบรีุ พรรคชาตไิทย

พัฒนา เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน�้า

ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ส�าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด

บางยีห่น จงัหวดัสพุรรณบรุ ีถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้

ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที ่

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 กระทูถ้ามในล�าดบัที ่๑ - ๒ เลือ่นมาจากการประชมุ

สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดสพุรรณบรีุ พรรคชาตไิทย

พัฒนา เร่ือง การจัดท�าแผนการก่อสร้างถนนทั่วประเทศ 

ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 

ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถามนายกรฐัมนตร ีซ่ึง รฐัมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทูถ้าม ของ นายอาดลินั อาลอิีสเฮาะ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง 

มาตรฐานอาหารฮาลาล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติด

ราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม

นี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๕. กระทูถ้าม ของ นายสมเกยีรต ิถนอมสนิธ์ุ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่

เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงระหว่างบางนา -

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรค
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เพ่ือไทย เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาว

ประมง ๒๒ จังหวดั ถาม นายกรฐัมนตร ีเนือ่งจากรัฐมนตรี

ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอ

เลือ่นการตอบกระทู้ถามนีไ้ปตอบในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๗๐

	 เรื่องเพื่อทราบ

 ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ 

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๓ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าใน

การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 

๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือน

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมขอให้น�าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ  ขึ้น

มาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

 ๑. ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินแห่งชาติแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยชนะ เดชเดโช เป็น

กรรมาธิการ แทนนายกรณ์ จาติกวณิช

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษา

การจดัท�าและตดิตามการบรหิารงบประมาณ แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายมณเฑียร สงฆ์ประชา 

เป็นกรรมาธิการ แทนพันต�ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

 ๓. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... แทนต�าแหน่งทีว่่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบยีบวาระ

ที่ ๗.๔)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายค�าพอง เทพาค�า เป็น

กรรมาธิการ แทนพลโท พงศกร รอดชมภู

 ๔. คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทาง

การบริหารจัดการลุ่มน�้าท้ังระบบ ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ 

๗.๒)

 ทีป่ระชมุได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธกิารฯ ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ 

ปีที ่๑ (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่) จ�านวน ๓ ครัง้ คอื

 ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง

ดังกล่าว

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่

ประชมุพิจารณาระเบยีบวาระที ่๕ เรือ่งทีค้่างพจิารณา คอื 

ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ

วสิามญัพจิารณาศกึษาในเรือ่งผลกระทบจากการประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการท�าธุรกรรมผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) ซึง่ นายสริพิงศ์ อังคสกลุเกียรติ 

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จงัหวัดศรีสะเกษ พรรคภมูใิจไทย

เป็นผูเ้สนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๑) โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบ

ให้น�าญตัตทิ�านองเดยีวกนัอีก ๒ ฉบบั ข้ึนมาพจิารณารวม

กันไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

 ๑. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาผลกระทบจากการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์ม

ต่างประเทศ ซ่ึง นายภาสกร เงินเจริญกุล สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔๓)

 ๒. ญัตติ  เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาผลกระทบ

การค้าตรงและการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

(e - Commerce) ต่อเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึง นายบัญญัติ 

เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๕)
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	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชุมได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั จ�านวน 

๒๕ คน เพือ่พจิารณา และมมีตใิห้คณะกรรมาธกิารวสิามญั

พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา 

๙๐ วัน

ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
	 	เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้าง

พิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด

การรฐัประหารขึน้อกีในอนาคต ซึง่ นายปิยบตุร แสงกนกกลุ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคต

ใหม่ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)

	 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุมมีตเิลือ่นการพจิารณาญตัตดิงักล่าวไปใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสด

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดันครราชสมีา พรรคเพือ่ไทย

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ

 กระทู้ถามในล�าดับท่ี ๑ – ๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทูถ้าม ของ นายวิโรจน์ ลกัขณาอดศิร สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม่ โดย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 

ช้างมงคล) และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นผู้ตอบ

	 กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย ์

เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบัน

อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่ง

เลือ่นมาจากการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๑ 

ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสุวิทย์ 

เมษินทรีย์) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทูถ้าม ของ พลต�ารวจตรสีพิุศาล ภกัดนีฤนาถ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคต

ใหม่ เรื่อง ขอทราบผลการหาเงินกู้ส่วนที่ขาดดุล จ�านวน 

๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดการงบประมาณในส่วน

ดังกล่าว ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง (นายสันติ พร ้อมพัฒน์ ) ได ้ รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ 

เร่ือง การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนอืปลกูบกุเพือ่เป็น

สินค้าทางการเกษตร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิ

ราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม

นี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๑๐ – ๑๖.๒๐ นาฬิกา ณ 

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง ท�าหน้าท่ีประธานในห้องกระทูถ้าม

และได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม

แยกเฉพาะตามล�าดับ คือ

 ๑. กระทูถ้าม ของ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรค

ประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัย

เอกชนของไทย ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปี
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ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพรรคชาติไทย

พัฒนา เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน�้า

ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ส�าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด

บางย่ีหน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายพรเทพ วิสุทธ์ิวัฒนศักดิ์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรค

เพ่ือไทย เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาว

ประมง ๒๒ จังหวัด ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถาม นายก

รัฐมนตรี

 กระทู้ถามในล�าดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) 

เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทูถ้าม ของ นายอาดลินั อาลอิีสเฮาะ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง 

มาตรฐานอาหารฮาลาล ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทูถ้าม ของ นายศิรสทิธิ ์เลศิด้วยลาภ สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดันครราชสมีา พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง 

การขยายทางเข้าทางลอดอุโมงค์เป็น ๔ ช่องการจราจร 

บรเิวณทางเข้าออกถนนมติรภาพ ซอยเทศบาล ๙ เทศบาล

เมืองปากช่อง ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายคู ่กรงุเทพมหานคร -ปาดงั

เบซาร์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 กระทู้ถามในล�าดับท่ี ๕ – ๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบ

หมายให้เป็นผู้ตอบ

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรได้ให้สมาชิกฯ ในที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็น

เวลา ๑ นาที เนื่องจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงใน

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมขอให้น�าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

 ๑. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง

การบริหารจัดการลุ่มน�้าทั้งระบบ แทนต�าแหน่งที่ว่างลง 

๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยต�ารวจเอก อรุณ สวัสดี 

เป็นกรรมาธิการแทน พันต�ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การสวัสดิการสังคมแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)

 ทีป่ระชมุได้มีมติเลอืก นายพรีะวิทย์ เรือ่งลอืดลภาค 

เป็นกรรมาธิการแทน นางสาวจิตภัสร์ตั๊น กฤดากร

 ๓. คณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาศกึษาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท�าช�าเราและ

การล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)
 ทีป่ระชมุได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธกิารฯ ขยาย
เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน
 ๔. คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทาง
ในการบริหารจัดการการช�าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
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การศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๕)
 ทีป่ระชุมได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยาย
เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน
 ๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบ
ประทุษร้ายประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)
 ทีป่ระชุมได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยาย
เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน
 ที่ประชุมพิจารณาญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) 
ขอให้สภาพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน ซึง่ทีป่ระชุมเหน็ชอบ คอื
 ๑. ญัตติด่วน เร่ือง ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
การปฏิบั ติตามก�าหนดบังคับในค�าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ให้สภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องในวาระท่ี ๒ วาระท่ี ๓ และข้อ
สังเกตของคณะกรรมาธิการ ซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็น
ผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกฯ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการ
ต่อไป
 ๒. ญตัติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา
ศึกษาการกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอ
แนะให้รฐับาลพจิารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกดิเหตกุารณ์อกี 
ซ่ึง นายวัชรพล โตมรศกัดิ ์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั
นครราชสีมา พรรคชาตพิฒันา เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้บรรจุ
ระเบยีบวาระ) โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบให้น�าญตัตใินท�านอง
เดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
 ๑) ญตัติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา
ศึกษาเหตุกราดยิงที่โคราช (นครราชสีมา) เพ่ือเสนอแนะ
ให้รฐับาลพจิารณาด�าเนินการ ซึง่ นายโกศล ปัทมะ สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดันครราชสมีา พรรคเพือ่ไทย เป็น
ผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๒) ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา
ศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทุก
รูปแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
 ๓) ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา
ศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดราชบุร ีพรรคประชาธิปัตย์ 
และนายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธปัิตย์ เป็นผู้เสนอ (ซึง่ยงัมไิด้
บรรจุระเบียบวาระ)
 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหนึง่ ได้สัง่เลือ่น
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่พิจารณา
 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่
คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว คอื ร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึ งคณะกรรมาธิ ก าร วิสา มัญพิ จารณา เสร็ จแล ้ ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔)
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ตามทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ส่งความเหน็ของ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ร ่ า งพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ ่ ายประจ� า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง หรือไม่ โดยศาล

รฐัธรรมนญูได้วินจิฉยัว่าคดนีีไ้ม่มปีระเดน็เกีย่วกับข้อความ
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อนัเป็นสาระส�าคัญของร่างพระราชบญัญัตขิดัหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแต่มีปัญหาที่กระบวนการตรา

ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ – ๓ และข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการ จึ งมีผลให ้ร ่ างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไป

เฉพาะการลงมติในวาระดังกล่าว ส่วนการพิจารณาลงมติ

ในวาระที่ ๑ และในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติเรียงตาม

ล�าดับมาตราในวาระที่ ๒ ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการ

กระท�าอนัไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู เป็นขัน้ตอนทีช่อบและ

มีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว

 ๒. สถานการณ์ เป ็นสมาชิกพรรคการเมือง

ของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จ�านวน ๔ คน ดังนี้ 

นางสาวกวนินาถ ตาคย์ี เข้าเป็นสมาชกิพรรคพลงัท้องถิน่ไทย

เมือ่วันที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นายจารกึ ศรอ่ีอน เข้าเป็น

สมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทย เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒ พันต�ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา เข้าเป็นสมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ  เมือ่วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และ

นางสาวศรีนวล บุญลือ เข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

 จากน้ัน ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ใน

ระเบียบวาระที่ ๔)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ เพื่อเสนอ

วฒุสิภาพจิารณาต่อไปตามรฐัธรรมนญูฯ ทัง้นีท่ี้ประชมุได้

ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 

เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้กล่าว

ขอบคุณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนทีส่อง กรรมาธกิารและสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรทีไ่ด้ให้

ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ รัฐบาล

จะบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ชาติและประชาชนและด�าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตาม

หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

	 สรุปผลการพิจารณา

 เหน็ชอบด้วยกบัร่างพระราชบญัญตั ิจ�านวน ๑ ฉบบั 

คือ

 - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 กระทู้ถามสด

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย โดย 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายชือ่ พรรครวมพลงั

ประชาชาติไทย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

(หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ 

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอ

เลือ่นการตอบกระทู้ถามนีไ้ปตอบในการประชุมสภาผูแ้ทน

ราษฎรครั้งต่อไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑
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	 กระทู้ถามทั่วไป	

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 

เรือ่ง การส่งเสรมิให้เกษตรกรในภาคเหนอืปลกูบกุเพือ่เป็น

สนิค้าทางการเกษตร ซึง่เลือ่นมาจากการประชุมสภาผูแ้ทน

ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย 

เร่ือง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการให้ความ

ส�าคัญกับวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม โดย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร (นายณัฏฐพล ทปีสวุรรณ) เป็น

ผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เร่ือง 

เร่งรัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบ

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๑๔ – ๑๔.๕๙ นาฬิกา 

ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร ท�าหน้าทีป่ระธานในห้องกระทูถ้าม และ

ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยก

เฉพาะตามล�าดับ คือ

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เรื่อง 

การผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนโดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็น

ผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง 

ขอขยายศูนย์อุบติัเหตโุรงพยาบาลพทัลงุถาม นายกรฐัมนตรี 

ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต 

ปิตุเตชะ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ 

เรือ่ง ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย (มอเตอร์เวย์อ่าวไทย) 

ถาม นายกรัฐมนตรี

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธปัิตย์ เรือ่ง การออกเอกสารสทิธใินท่ีดนิท�ากนิ ถาม 

นายกรัฐมนตรี

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง 

ผลั กดั นการ เป ิ ดท� า วี ซ ่ าชายแดนไทย เ มียนมาร ์ 

ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง 

นโยบายเ กี่ยวกับการอนุญาตให ้รถขนสินค ้าจาก

ต่างประเทศเข้ามายังด่านของประเทศไทย ถาม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม

 กระทู้ถามล�าดับที่ ๓ – ๖ เนื่องจากรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ จึงได้มี

หนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามดงักล่าวไปตอบในการ

ประชุมสภาผู ้แทนราษฎรคร้ังต่อไป ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๗๐
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	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมขอให้น�าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

 ๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�า

ปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว

 ๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�า

ปีครัง้ทีส่อง) วันองัคารท่ี ๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้รบัทราบ

รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราช

บญัญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การสวัสดิการสังคม แทนต�าแหน่งท่ีว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมศักดิ์ คุณเงิน เป็น

กรรมาธิการ แทนนายเกษม อุประ

 ๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้าย

ประชาชน แทนต�าแหน่งท่ีว ่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ใน

ระเบียบวาระที่ ๗.๒)

 ทีป่ระชมุได้มีมติเลอืก นายศภุณัฐค์ น้อยโสภณ เป็น

กรรมาธิการ แทนนายนพดล ปัทมะ

 ๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข แทนต�าแหน่งที่ว ่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสวาป เผ่าประทาน เป็น

กรรมาธิการ แทนนายชัย ชิดชอบ

 ๖. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท�าช�าเรา และ

การล่วงละเมิดทางเพศ แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพร

พิพิธ เป็นกรรมาธิการแทน นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

 ๗. คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาโครงการ

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วันนับตั้งแต่

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๕)

 ทีป่ระชมุได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธกิารฯ ขยาย

เวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน

 ๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการใช้กญัชา กญัชง และ

กระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพจิารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๖)

 ทีป่ระชมุได้มมีตอินญุาตให้คณะกรรมาธกิารฯ ขยาย

เวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

 ที่ประชุม เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการ

ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) โดยขอให้น�า

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ระเบียบวาระที่ 

๕.๑ ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ และ 

๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระตามทีท่ีป่ระชุมมมีติ 

ตามล�าดับ คือ
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 ๑. ญตัตด่ิวน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศกึษาการกราดยงิในพืน้ทีจ่งัหวัดนครราชสมีา เพือ่เสนอแนะ

ให้รัฐบาลพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก 

ซึง่ นายวัชรพล โตมรศกัดิ ์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

นครราชสีมา พรรคชาตพิฒันา เป็นผูเ้สนอ (ในระเบยีบวาระ

เรื่องด่วนที่ ๑)

 ๒. ญตัติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศึกษาเหตุกราดยิงที่โคราช (นครราชสีมา) เพ่ือเสนอแนะ

ให้รฐับาลพจิารณาด�าเนินการ ซึง่ นายโกศล ปัทมะ สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดันครราชสมีา พรรคเพ่ือไทย เป็น

ผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. ญตัติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทุกรูป

แบบอย่างเป็นระบบ ซึง่ นายจาตรุงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็น

ผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

 ๔. ญตัติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่่

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัราชบุร ีพรรคประชาธปัิตย์

กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภายหลัง

สมาชกิฯ อภปิราย โดยมปีระธานสภาผูแ้ทนราษฎร ปฏิบตัิ

หน้าที่ต่อ ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าว 

ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ๕.  ญัตติ เ รื่ อง  ขอให ้สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้

เกิดการรฐัประหารขึน้อีกในอนาคต ซึง่ นายปิยบตุร แสงกนกกุล

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม่

กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) โดยเป็นการ

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 

ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๒๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได ้พิจารณาเลื่อนการพิจารณาญัตติ

ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ คือ ญัตติ เรื่อง 

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง

การสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กับคณะ เป็น

ผู้เสนอ (ระเบียบวาระที่ ๖.๑)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๘ จ�านวน ๒๔ คน    มีก�าหนดระยะ

เวลาด�าเนินงานภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้

 ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ 

 ๑. ขอขยายเวลาการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก 

๓๐ วนั (ระเบยีบวาระที ่ ๗.๑) โดยท่ีก�าหนดระยะเวลาการ

พจิารณาของคณะกรรมาธกิารสามัญฯ จะครบก�าหนดในวัน

อาทิตย์ที ่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ (พลเอก อู ้ด เบื้องบน) จึงขอขยายเวลา

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ เป็นครั้งที่ ๓ 

ออกไปอกี ๓๐ วนั และโดยทีข้่อบังคบั ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง 

ก�าหนดว่า การตรวจสอบประวัติความประพฤติ และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้อง

กระท�าให้เสร็จครบทุกรายภายในหกสิบวันแต่วันที่ตั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญ ในกรณีที่ไม่อาจด�าเนินการให้

แล้วเสร็จได้ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวคณะกรรมาธิการ

สามัญอาจขอขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน เว้นแต่

จะมีกฎหมายก�าหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น ในการนี้ 

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้ขยาย

เวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ เป็นครั้ง

ที่สาม ออกไปอีก ๓๐ วัน

 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ให ้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป ้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ออกไปอีก ๓๐ วัน

(ระเบียบวารที่ ๗.๒) โดยก�าหนดเวลาการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการสามัญฯ จะครบก�าหนดในวันพุธที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

(พลเอก อู้ด เบื้องบน) จึงขอขยายเวลาการพิจารณาของ

คณะกรรมาธกิารสามญัฯ ออกไปอีก ๓๐ วนั ตามข้อบงัคบั

ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง 

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราช

บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน ์และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒) (ระเบียบวาระ

ที่ ๖.๓) หลังจากรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศโท 

ธนพันธุ ์  หร ่ายเจริญ) ได ้ชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานฯ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสือ่สาร และการโทรคมนาคม ซึง่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษา
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รายงานฯ ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า โดยประธาน

คณะกรรมาธิการฯ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) 

ได้แถลงผลการพิจารณาประกอบการเสนอรายงานฯ 

ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ

รายงานฯ ดังกล่าว

 ๒. รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า 

(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 

พ.ศ. ๒๕๔๑) (ระเบียบวารที่ ๖.๒) หลังจากเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า (ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) ได้

ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ คณะกรรมาธิการการ

พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวฒุสิภา

ให้พิจารณาศึกษารายงานฯ ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า

โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายเสรี สุวรรณภานนท์)

ได้แถลงผลการพิจารณาประกอบการเสนอรายงานฯ 

ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ

รายงานฯ ดังกล่าว

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
	 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รับทราบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุ

กระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

ได้ภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบงัคบั ข้อ ๑๖๐ 

จ�านวน ๔ กระทู้

 - ทีป่ระชมุรบัทราบ

 ๒. รบัทราบ เรือ่ง รายงานการตรวจสอบส�านักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ในคราวประชมุ

สภาผู้แทนราษฎร ครัง้ที ่ ๘ (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ท่ีสอง) 

วนัพธุที ่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรได้พจิารณารบัทราบรายงานฯ ดงักล่าวแล้ว

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 

จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 ๑. ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ๒. ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 กระทู้ถาม

 ๑. กระ ทู ้ ถาม เ รื่ อ ง  ป ัญหาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

(Electronic Monitoring : EM) ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน

๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ติดราชการ

ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การด�าเนินการตามนโยบาย

หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งนาย

อ�าพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งค�าถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒)

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการทบทวนมติ

การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน�้าจั้น” 

“ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องทีต่�าบลกมาลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนางสาวภัทรา วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม 

ถามนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓)

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก 

อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามตามระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ และ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ ติดภารกิจราชการที่ได้นัดหมายไว้

ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน

การตอบกระทู้ถามทั้ง ๒ กระทู้ดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ 

๖ มกราคม ๒๕๖๓
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 กระทู้ถามด้วยวาจา

 - กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายกัญชา ซึ่งนายวันชัย

สอนศิริ เป็นผู ้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (ระเบียบวาระที่ ๓.๒) โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ติดภารกิจ

ไม่สามารถมาตอบกระทู ้ถามได้ จึงท�าให้กระทู ้ถาม

ดังกล่าวเป็นอันตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้ง

เป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา

ในคราวถัดไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณา เรื่องด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามข้อ

บังคับ ข้อ ๑๐๕)

 ด้วยคณะกรรมการตลุาการศาลปกครองสงูสดุ (ก.ศป.) 

ได้ด�าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คือ นายรัชนันท์ ธนานันท์ 

ตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลการศาลปกครองสูงสุด 

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส�านักงานศาลปกครองจึงขอ

เสนอรายช่ือและประวัติของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เพื่อ

ให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยท่ีข้อบงัคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึง่

ก�าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล

ด�ารงต�าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนคณะหน่ึง

มีจ�านวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น รวมทั้ง

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ�าเป็นส�าหรับ

ต�าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป ในการนี้ ประธานวุฒิสภา

จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการ

สา มัญฯ โดย มีสมา ชิกฯ  เสนอให ้ ที่ ป ระชุ มตั้ ง

คณะกรรมาธิการสามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน ซึ่งที่ประชุม

ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน หลังจากสมาชิกฯ เสนอ

รายชื่อกรรมาธิการสามัญฯ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติ

เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน 

มกี�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั

นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดนี้ 

 เรื่องที่เสนอใหม่ คือ ขอให้วุฒิสภาพิจารณา

เพื่ อ มีมติมิ ให ้ เป ิ ด เผยบันทึ กการประชุม ลับของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จ�านวน ๑ ครั้ง

คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

(ตามมาตรา ๑๒๙ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย)

(ระเบียบวาระที่ ๖) หลังจากประธานวุฒิสภาในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้

แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ที่ได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมลับและมีมติมิให้เปิดเผย

บันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ครั้ งดังกล ่าว และได ้ เสนอขอให ้วุฒิสภาพิจารณา

ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้

เป ิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ ครั้งดังกล่าว

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
	 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รับทราบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุ

กระทู ้ถามเป็นหนังสือเข ้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ 

ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๒ กระทู้

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพ
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รัฐสภา (Inter – Parliamentary Union - IPU) สหภาพ

สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian – Pacific 

Parliamentarians’ Union - APPU) และสมัชชารัฐสภา

อาเซียน (ASEAN inter – Parliamentary Assembly - AIPA) 

ตามข้อบังคับหน่วยประจ�าชาติไทยฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

โดยจะเริม่การประชมุภายหลังจากเสรจ็สิน้การประชมุร่วมกัน

ของรัฐสภา ครั้งท่ี ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีสอง) 

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่

วุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

 - ที่ประชุมรับทราบ

 พจิารณาเรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ ซึง่ท่ีประชมุ

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวฒุสิภา จ�านวน ๒ คร้ัง

ดังนี้

 ๑. ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ๒. ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทู ้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน ซึ่งนายระวี

รุ ่งเรือง เป็นผู ้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระเบียบวาระที่ 

๓.๑.๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ติดภารกิจ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท�างบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถ

มาตอบกระทู ้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู ้ถาม

ดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

 ๒. กระทู ้ถาม เร่ือง เร่งสร้างความปลอดภัย

ทางถนน ซึ่งนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถาม

นายกรัฐมนตรี (ระเบียบวารที่ ๓.๑.๒) โดยนายกรัฐมนตรี

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า

ผิดกฎหมาย ซึ่งนายอ�าพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม

ถามนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ 

๓.๑.๓) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม เรือ่ง การทบทวนมาตรการกลัน่กรอง

เพื่อพิจารณาลดโทษให้กับนักโทษท่ีก่อคดีอุกฉกรรจ์ 

ซ่ึงนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ต้ังถาม ถามนายก

รัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑) โดยนายกรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม (นายสมศกัดิ์ 

เทพสุทิน) เป็นผู ้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว เนื่องจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดภารกิจไม่สามารถ

มาตอบกระทูถ้ามได้ จงึท�าให้กระทูถ้ามดงักล่าวเป็นอันตกไป

หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา 

ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ 

ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง นายสมคิด พุ่มพวง กรณี

ลดโทษและมาตรการการปล่อยตัวนักโทษกลับคืนสู ่

สังคม ซึ่งนายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒) โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 

ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงท�าให้กระทู้

ถามดังกล่าวเป็นอันตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ท่ีจะ

ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

ในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการปรับแผนปฏิรูป

ประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง

นายค�านูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๓) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ 

ลิปตพัลลภ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
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	 เรื่องที่พิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณา เรื่องด่วนให้ความเห็นชอบ

บุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่ง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้รับ

ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จึงถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

 หลังจากน้ัน ท่ีประชุมพิจารณาบุคคลผู ้ได ้รับ

การเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา มีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับและบันทึกการ

ประชมุของคณะกรรมาธกิารสามัญเพือ่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน ๔ ครั้ง คือ

 ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ประธานวฒุสิภาจึงขอน�าเรือ่งซ่ึงไม่ปรากฏในระเบยีบ

วาระการประชุมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมเพื่อ

มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะ

กรรมาธกิารสามัญฯ ไปในคราวเดยีวกนั ตามมาตรา ๑๒๙

วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย

ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๒ วรรคสาม ซึ่งที่ประชุมไม่มี

ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานวุฒิสภาจึงได้ด�าเนินการ

ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับ

และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญฯ ซึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยรายงานลับ

และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

ทั้ง ๔ ครั้ง ดังกล่าว

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ คือ รายงาน

ประจ�าปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่ง

พระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

(ระเบียบวาระที่ ๖) ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ

รายงานฯ ดังกล่าว

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องเพื่อทราบ

 รับทราบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุ

กระทู ้ถามเป็นหนังสือเข ้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ 

ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๘ กระทู้

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ต่อมา ประธานของทีป่ระชมุได้ด�าเนินการให้ทีป่ระชมุ

พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวฒุสิภา จ�านวน ๒ ครัง้

ดังนี้

 ๑. ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ๒. คร้ังท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการทบทวนมติ

การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน�้าจั้น”

“ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องทีต่�าบลกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ ์  ซึ่งนางสาวภัทรา วรามิตร เป็น

ผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการ

ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒) 

โดยนายกรัฐมนตรีได ้มอบหมายให้รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็น

ผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว 
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เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติด

ราชการไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการ

ตอบกระทู้ถามไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การด�าเนินการตามนโยบาย

หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

นายอ�าพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

เป็นเรื่องท่ีเลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๘ 

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดยนายกรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก 

อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากการ

จัดให้มีรถแห่ในงานมหรสพซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

เป็นผูต้ัง้ถาม ถามนายกรฐัมนตร ี (ระเบยีบวาระที ่ ๓.๑.๓)

โดยนายกรัฐมนตรีได ้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็น

ผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 กระทู้ถามด้วยวาจา

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา

ปากท้องของประชาชน ซ่ึงนายวันชัย สอนศิร ิ เป็นผูต้ัง้ถาม

ถามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือ

รัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง หรือรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

การคลัง (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑)

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมบุคลากรรองรับ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งนายเฉลิมชัย 

เฟ่ืองคอน เป็นผูต้ัง้ถาม ถามนายกรฐัมนตร ี (ระเบยีบวาระ

ท่ี ๓.๒.๓)  โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั (นายอุตตม

สาวนายน) เป็นผู้ตอบกระทูถ้ามตามระเบยีบวาระที ่๓.๒.๑

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ซึ่งได้รับมอบ

หมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามตาม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ

กระทู้ถามได้ จึงท�าให้กระทู้ถามด้วยวาจาทั้ง ๒ กระทู้ 

เป็นอันตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นประทู้

ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 

ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การน�าเข้าขยะพลาสติกของ

ไทยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งนายค�านูณ 

สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระเบียบวาระที่ 

๓.๒.๒) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบกระทู้

ถามดังกล่าว

	 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่างข ้อบังคับว ่าด ้วย

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๑)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติในวาระที่สามเห็นสมควรประกาศ

ใช้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา

และกรรมาธิการ พ.ศ. .... พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อ

สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 ๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจ

สอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ข้าราชการต�ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 

(เรื่องด่วนที่ ๒)

	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการสามัญฯ

จ�านวน ๑๕ คน  มีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๔๕ วนันบัแต่วนัทีว่ฒุสิภามมีตติัง้คณะกรรมาธิการ

สามัญฯ ชุดนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง

 เรื่องที่เสนอใหม่ คือ ขอขยายเวลาการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๑๕ วัน (ระเบียบวาระที่ ๗) 
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	 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช้

ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะ

กรณี โดยให้ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ เป็นครั้งที่สี่ ออกไปอีก ๑๕ วัน

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
	 เรื่องเพื่อทราบ	

 ๑. รับทราบ เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการ

ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง

ของรัฐ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

โดยขอเปล่ียนจาก พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 

เป็นพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุ

กระทู ้ถามเป็นหนังสือเข ้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ 

ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๑ กระทู้

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบ เรื่อง ตามที่ประธานวุฒิสภาได้ก�าหนด

ให้วุฒิสภาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ใน

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

จ�านวน ๒ ต�าแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม

ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท�าหน้าที่ตรวจ

สอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ในคระกรรมการข้าราชการ

รัฐสภา และเลื่อนวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่าย

วุฒิสภาดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

 - ที่ประชุมรับทราบ

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระ ทู ้ ถาม เ รื่ อ ง  ป ัญหาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

(Electronic Monitoring : EM) ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น

เรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัย

สามัญประจ�าปีคร้ังที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นผู้ตอบ

กระทู้ถามดังกล่าว

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการทบทวนมติ

การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน�้าจั้น” 

“ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องทีต่�าบลกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนางสาวภัทรา วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม 

ถามนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) เป็น

พิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (ระเบียบวาระที่ 

๓.๑.๓) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็น

ผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 ๓. กระทู ้ถาม เร่ือง การแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืนซ่ึงนาย

ระวี รุ่งเรือง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เลื่อน

มาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๙ (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (นายวราวธุ ศลิปอาชา)

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ซึ่งนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (นายวราวธุ ศลิปอาชา)

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์

ในบวรพุทธศาสนาบางรูปท่ีมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ซ่ึง

นายจเด็จ อินสว่าง เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปต

พัลลภ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว เนื่องจากรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ

กระทู้ถามด้วยวาจาได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม

ดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การให้สัมภาษณ์ด้วยข้อมูล

ท่ีคลาดเคลื่อนของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งนายค�านูณ 

สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓) โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) 

ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาได้และ

ขอเลื่อนการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา จึงท�าให้กระทู้ถาม

ดังกล่าวเป็นอันตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้ง

เป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาใน

คราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

	 เรื่องที่พิจารณา

 เรื่องด่วน คือ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ

ท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ในคณะ

กรรมการข้าราชการรัฐสภา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)

	 ผลการพิจารณา

 ในการน้ี ท่ีประชุมเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็น

เป็นอย่างอืน่ หลงัจากสมาชกิฯ เสนอรายชือ่กรรมาธกิาร

สามัญฯ แล้ว ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะ

กรรมาธิการสามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน  โดยมีก�าหนดระยะ

เวลาด�าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่

วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดนี้ ตาม

ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง

 จากนั้น ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

 ๑. ขอขยายเวลาการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ออกไปอีก ๓๐ วัน (ระเบียบวาระที่

๗.๑) โดยทีก่�าหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ จะครบก�าหนดในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ (พลเอก อู้ด เบื้องบน)

จงึขอขยายเวลาการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารสามญัฯ

เป็นครั้งที่สอง ออกไปอีก ๓๐ วัน และโดยที่ข้อบังคับ 

ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง ก�าหนดว่า การตรวจสอบประวัติ 

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท�าให้เสร็จครบทุกรายภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ในกรณี

ที่ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในก�าหนดเวลา

ดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญอาจขอขยายเวลาได้

อีกไม่เกินสามสิบวัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดระยะ

เวลาไว้เป็นอย่างอื่น ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและ

ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง

เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี โดยให้ขยายเวลาการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ เป็นครั้งที่สอง 

ออกไปอีก ๓๐ วัน

 ๒. ตั้ งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ

กฎหมาย การยตุธิรรม และการต�ารวจ แทนต�าแหน่งทีว่่าง

(ระเบียบวาระที่ ๗.๒) โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ 

(พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์) ได้มีหนังสือแจ้งว่า

ต�าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ ว ่างลง

จึงเสนอให้วุฒิสภาตั้ง นายจัตุรงค์ เสริมสุข เป็น

กรรมาธิการฯ แทนต�าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

*********************
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รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวในประเทศ

คณะผู้แทนรัฐสภาอาเซียน ประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

	 วันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 พร้อมคณะผู้แทนฯ	 เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีรัฐสภา

ภาคพืน้เอเชยีและแปซิฟิก	 (Asia	 -	 Pacific	 Parliamentary	 Forum	 -	 APPF)	 ครัง้ที	่ ๒๘	 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที	่ ๑๓-๑๖	

มกราคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 กรุงแคนเบอร์รา	 เครือรัฐออสเตรเลีย	 โอกาสนี้	 นายอิสระ	 กล่าวถ้อยแถลง

ด้านการเมืองและความมัน่คงต่อท่ีประชุม	APPF	เรือ่งการปกป้องเกยีรตขิองสถาบนัรฐับาลและรฐัสภาว่า	ปัจจบุนัหลาย

ประเทศต้องเผชญิกบัความท้าทายหลายประการต่อการสร้างความเชือ่มัน่ในระบอบประชาธปิไตย	ซึง่การทีป่ระชาธิปไตย

จะเข้มแขง็ได้	 ต้องอยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่มัน่ของประชาชน	ขณะท่ีรฐัสภาเองจ�าเป็นต้องมีความโปร่งใส	มีความรบัผดิชอบ

และมีความซื่อสัตย์	สมาชิกรัฐสภาต้องประพฤติตนเหมาะสม	ด�าเนินงานโดยมุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน	และเป็นแบบ

อย่างที่ดี	 ส่วนความท้าทายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพนั้น	 แต่ละประเทศต่างมีกฎหมายภายใต้กรอบ

ของสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนในด้านดังกล่าวอยู่แล้ว	 แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างกว้างขวาง	 ดังนั้น	 ประเทศ

สมาชกิจึงควรสร้างความสอดคล้องด้านกฎหมายภายในประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัมากขึน้	ส่วนความท้าทาย

ในการสร้างสนัตภิาพและความรุ่งเรอืง	นายอสิระ	กล่าวว่า	การจะเสรมิสร้างระเบยีบในภมูภิาคได้ควรมกีารด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ผ่านช่องทางการทูตและการเจรจาอย่างสม�่าเสมอดังเช่นอาเซียนซ่ึงประสบ

ผลส�าเร็จในระดับหนึ่งในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาค
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาแห่งชาติขององค์กรครู

	 วนัท่ี	๑๕	มกราคม	๒๕๖๓	นายศภุชยั	โพธ์ิส	ุรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	คนทีส่อง	รบัหนังสอืจาก	นายวีรบลู

เสมาทอง	 ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย	 เพื่อน�าเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาแห่งชาติขององค์กร

คร	ูโดยเสนอให้มีการผลกัดนัการปฏริปูการศกึษา	ยกเลกิค�าสัง่	คสช.	ที	่๑๙/๒๕๖๐	และแก้ไขร่างพระราชบญัญัติ	(พ.ร.บ.)	

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	....	พร้อมทั้งขอให้คืนอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายการศึกษา	๔	ฉบับ	คือ	พ.ร.บ.	

การศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๒	พ.ร.บ.	สภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๖	พ.ร.บ.	ระเบยีบบรหิารราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๗	นอกจากนี้	

ขอให้พฒันาวชิาชพีครู	โดยสร้างสภาวชิาชีพครูให้เป็นวชิาชพีชัน้สงูและ

เป็นสากล	พร้อมท้ังเพ่ิมเงินค่าตอบแทนข้าราชการบ�านาญให้เหมาะสม

และเพียงพอกับการด�ารงชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน	 รวมถึงการดูแล

คุณภาพคนไทยเพ่ือพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 ด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

จะน�าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม

ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป	m

ผู้แทนรัฐสภาไทยประชุมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของไทยที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริม

ศักยภาพสตรี ในเวที AIPA

	 วันท่ี	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 นางสาวจิตภัสร์	 กฤดากร	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย	 น�าเสนอข้อมูล

เก่ียวกบักฎหมายและนโยบายท่ีสร้างความเท่าเทียมกนัทางเพศและ

การส่งเสริมศักยภาพของสตรี	 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ

สมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (AIPA)	 เกี่ยวกับความเข้าใจและ

ตระหนกัในเรือ่งเพศสภาพ	(Gender	SensitivityTraining	Workshop)	

ณ	 โรงแรมแลงคาสเตอร์	 กรุงเทพฯ	 โดยระบุว่า	 ประเทศไทย

มียุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

ซึง่เป็นการวางแนวทางพัฒนาความเสมอภาคทางเพศและการเสรมิ

อ�านาจสตรด้ีวยการบรูณาการการท�างานบนพ้ืนฐานของอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	

(CEDAW)	ปฏิญญาปักกิ่ง	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติส�าหรับในระดับนานาชาติ	 ประเทศไทย

ลงนามในอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฯ	ฉบบัที	่๑๐๐	เกีย่วกบันโยบายการจ้างงานและฉบบัที	่๑๑๑	เรือ่ง

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานและอาชีพ	 รวมไปถึงอนุสัญญาฉบับที่	๑๐๐	ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน	ซึ่ง

มีจดุมุง่หมายให้รฐัภาคคี�านงึถึงอตัราค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนัส�าหรบัแรงงานชายและหญิงในงานทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั

และอนุสัญญาฉบับที	่๑๑๑	ว่าด้วยการเลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจ้างงานและการประกอบอาชพีทีคุ่ม้ครองบคุคลจากการ

เลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานตามมาตรฐานแรงงานสากลทกุรปูแบบ	ซึง่ก�าหนดให้รฐัสมาชิกทีใ่ห้สตัยาบนัมหีน้าทีบ่งัคบัใช้

กฎหมาย	ห้ามการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทุกรูปแบบ	รวมถึงเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมือง	

โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๘	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เพื่อจัดการกับ
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�า

ประเทศไทย

	 วันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภาเกียกกาย	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรองนายอะฮ์มัด	 รุซดี	 (H.E.	Mr.	 Armad	Rusdi)	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	

เพ่ือแนะน�าตวั	และกระชับความสมัพันธ์อันดรีะหว่างทัง้สอง

ประเทศ	ซึ่งในปีนี้จะครบรอบ	๗๐	ปี	ในการสถาปนาความ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย	 โดยประธานรัฐสภา	

กล่าวว่า	เมื่อปี	๒๕๔๗	ขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	

ได้รับเกียรติจากองค์กร	 Carter	 Center	 เข้าร่วมเป็นผู้น�า

สังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกของ

ประธานรัฐสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตยูเครนประจ�าประเทศไทย 

	 วันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๕๖๓	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง	

นายอันดรีย์	เบชตา	เอกอัครราชทูตยูเครนประจ�าประเทศไทยและคณะ	ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการ

และกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาระหว่างสองประเทศ	 พร้อมกล่าวว่า	 รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตยูเครน

ประจ�าประเทศไทย	ซึง่เดนิทางมาเย่ียมชมอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ของประเทศไทย	ขณะเดยีวกนัขอแสดงความเสยีใจกบั

เหตกุารณ์เครือ่งบนิพาณชิย์ของสายการบนิยเูครนตกบรเิวณชานเมอืงตะวนัตกเฉยีงใต้ของกรงุเตหะราน	ประเทศอหิร่าน	

และกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 ยูเครน	 ว่า	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประชุม

เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้เป็นไป

อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมาไทยและยูเครนมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน	 ด้านเอกอัครราชทูตยูเครน

ประจ�าประเทศไทยกล่าวว่า	ยเูครนได้จดัตัง้กลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภายเูครน	-	ไทย	แล้วเช่นกัน	และคาดว่าในอนาคต

ทั้งสองประเทศจะได้มีการแลกเปล่ียนการเยือนกันระหว่าง

กลุ่มมิตรภาพฯ	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ในระดบัรฐัสภา	รวมท้ังหวงัว่าประเทศไทยจะให้การสนบัสนนุ

ยเูครนซึง่ได้สมคัรเข้าเป็นประเทศผูส้งัเกตการณ์ในการประชมุ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 หรือ	 AIPA	 ด้วย	 ทั้งนี้	 ประเทศไทย

เตรียมการฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย	-	ยูเครน	ครบ	๒๘	ปีในปีนี้ด้วย

การเลือกปฏิบัติแรงงาน	 ซึ่งบัญญัติให้ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติและอัตราค่าจ้างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

เนื่องจากความพิการ	รวมทั้ง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่ก�าหนดโควต้าการจ้าง

คนพกิารในภาครฐัและเอกชนและให้สทิธิประโยชน์ทางภาษแีก่นายจ้าง	 พร้อมย�า้ว่า	 ประเทศไทยส่งเสรมิการไม่เลอืกปฏบิตัิ

ในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีรัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	 เป็นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 มาตรา	๗๑	วรรคสี่

ของรัฐธรรมนูญ	ที่ให้ความส�าคัญในการจัดท�างบประมาณแบบตอบสนองต่อเพศสภาพ	m
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สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบต้ังคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการป้องกนัและแก้ปัญหาฝุน่ละออง

	 วันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๖๓	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(PM	2.5)	อย่างเป็นระบบ	จ�านวน	๔๙	คน	ก�าหนดกรอบเวลา

ศึกษา	 ๑๒๐	 	 วัน	 พร้อมมีมติเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 อภิปรายไปยังรัฐบาลเพื่อ

พิจารณาด�าเนินการ	ส�าหรับเหตุผลที่	ส.ส.	ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล	ต่างเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้มี

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ชุดดังกล่าว	 เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 หรือ	 PM	 2.5	 	 เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค	

ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและส่งผลร้ายต่อสุขภาพประชาชน	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 กระทบภาพลักษณ์

ของไทยต่อสายตาของนานาชาติ	โดยสาเหตุของการเกิดฝุ่น	PM	2.5	พบว่ามีหลายปัจจัย	อาทิ	เกิดจากการเผา	ไฟป่า	

การจราจร	การก่อสร้าง	การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	รวมถึงปัญหาฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน	

ดังนั้น	 ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นวาระส�าคัญแห่งชาติ	 ซึ่ง

สภาผูแ้ทนราษฎรควรพิจารณาศกึษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

เสนอต่อรฐับาลและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือเร่งด�าเนนิการ

แก้ปัญหา	PM	2.5	ได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดย	ส.ส.	ส่วนหนึ่ง

ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์หรือองค์กรในการแก้ปัญหา

มลภาวะทางอากาศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ในฐานะท่ีเป็นนักการเมืองซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น	 Mr.	 Clean	 หรือนักการเมืองมือสะอาด	

ทั้งนี้	องค์กร	Carter	Center	ถือเป็นองค์การที่มุ่งเน้นการส่งเสริมประชาธิปไตย	และสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับ

จากนานาชาติ	ภายใต้การน�าของนายจิมมี่	คาร์เตอร์	อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เลขานุการประธานสภาฯ รับหนังสือเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน

	 วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	นายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือ

จาก	นายแก้ว	สังข์ชู	ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับชาติ	เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	

ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม	 รวมทั้งส่งเสริม

กองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ภายหลังรับเรื่อง	

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 จะต้องมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ก่อนน�าเสนอประธานสภา

ผู้แทนราษฎรพิจารณา	หากร่างกฎหมายเข้าข่ายหมวด	๓	เรื่อง

สิทธิเสรีภาพประชาชน	และหมวด	๕	หน้าที่ของรัฐ	ก็จะแจ้งไป

ยังผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย	 ท�าการรวบรวมรายชื่อ	 ๑๐,๐๐๐	 คน	

เข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อไป
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งตั้งจุดคัดกรองที่รัฐสภาป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนา

										วันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๓	ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งตั้งจุดคัดกรองที่รัฐสภา	ตรวจเข้มป้องกันการระบาด

ไวรัสโคโรนา	สายพันธุ์ใหม่	๒๐๑๙	ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบในมนุษย์ว่า	 ได้สั่งการให้

นายแพทย์สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประสานงานกับนายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	มอบหมายให้ส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�ารัฐสภา	ใช้มาตรการคัดกรองผู้ที่เข้า	–	ออก	อาคาร

รัฐสภาเกียกกายทุกคน	ทั้งสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 ข้าราชการและบุคลากรของรัฐสภา	

ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ	 โดยส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�ารัฐสภาได้ต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร

รัฐสภาเกียกกาย	 ชั้น	 ๑	 พร้อมแจกเจลล้างมือ	 แจกอุปกรณ์

คาดปากและจมูก	 รวมถึงมีการวัดไข้ด้วย	 โดยการจัดตั้งจุด

คัดกรองดังกล่าว	 จะด�าเนินการต่อไปเรื่อย	 ๆ	 จนกว่าจะแน่ใจ

ว่ามีความปลอดภัยมากขึ้น	 ส่วนมาตรการป้องกันโรคภายใน

ห้องประชุมนั้น	 แม้ว่าสมาชิกต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่

ห้องประชุมแต่จะมีการประเมินเป็นระยะ	 ว่ามีปัญหาต้องให้

เจ้าหน้าที่พยาบาลไปตรวจวัดร่างกายหรือไม่

สภาผู ้แทนราษฎรเห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ

กรรมาธิการ พ.ศ. ....

	 	 	 	 	 	 	 	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	พ.ศ.	....	ด้วยคะแนนเห็นด้วย	๓๑๗	เสียง	ไม่เห็นด้วยไม่มี	งดออกเสียง	

๑	 เสียงไม่ลงคะแนนเสียง	 ๑	 เสียง	 โดยนายวันมูหะมัดนอร์	 มะทา	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 กล่าวต่อท่ีประชุมว่า	

กมธ.	 ได้ด�าเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับ	 และปรับปรุงแก้ไขตามค�าอภิปรายของสมาชิกที่ส่วนใหญ่ต้องการเห็น

ประมวลจริยธรรมของสภาฯ	ต้องเป็นของสภาเอง	ซึ่ง	กมธ.	ได้ยึดประมวลจริยธรรม	ปี	๒๕๕๓	ซึ่งเป็นร่างข้อบังคับฯ	

ของสภาผู้แทนราษฎรมาประกอบการพิจารณา	 ทั้งนี้	 กมธ.	 ได้ค�านึงถึงความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๖๐	

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๑๙	ระบุว่า	 ประมวลจริยธรรมของสภาฯ	คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ 	ที่ก�าหนด

ไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ขัดแย้งต่อประมวลจริยธรรมซึ่งก�าหนดโดยตุลาการศาลสูงสุด	รวมทั้ง	กมธ.	ได้ฟังข้อคิดเห็น

ที่สมาชิกส่งค�าแปรญัตติให้ตลอดจนได้ถกเถียงปัญหาต่าง	 ๆ	 ทั้งรัฐธรรมนูญ	 ข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร	 และ

ความต้องการของสมาชิกจึงก�าหนดได้เป็นมาตรฐานประมวล

จริยธรรมและน�าเสนอในที่ประชุม	 ทั้งนี้	 สิ่งที่	 กมธ.	 ค�านึงถึง

มากที่สุดในการร่างข้อบังคับฉบับนี้	คือ	ประมวลจริยธรรมของ

สภาผู้แทนราษฎรค�านึงถึงเกียรติ	 ศักดิ์ศรี	 ของสมาชิกสภา

ผู ้แทนราษฎรทุกคนที่มาจากประชาชน	 และการจัดท�า

ข ้อบังคับประมวลจริยธรรมฉบับน้ีขึ้นก็เพ่ือรักษาเกียรติ

ที่ประชาชนมอบให้สมาชิกทุกคน
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จากประธานที่ประชุมระดับ

ชาติของสภาองค์กรชุมชน ต�าบล และคณะ

	 วันที่	 ๒๘	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นร่างพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	 สภาองค์กรชุมชน	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 จากนายชูชาติ	 ผิวสว่าง	 ประธานที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กร

ชุมชน	ต�าบล	 และคณะ	 เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา	ทั้งนี้	 เนื่องด้วย	พ.ร.บ.	 สภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีข้อจ�ากัด

บางประการของกฎหมาย	 จึงต้องการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมค�าว่า	 “ต�าบล”	 	 ให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้น	 และแก้ไข

เพิ่มเติมการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน	 หรือจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุขัดข้อง

ท�าให้การจดแจ้งหรือการจัดตั้งชุมชนไม่สามารถกระท�าได้	 รวมทั้งก�าหนดให้สภาองค์กรมีสถานะทางกฎหมายในฐานะ

องค์กรชุมชน	 เพื่อเพิ่มบทบาทสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประเทศ	 นอกจากนี้	 พ.ร.บ.	 ฉบับเดิมยังมีข้อจ�ากัด

ด้านนโยบายและการบริหารจัดการขององค์กรสนับสนุน	 โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชน

ซึ่งท่ีผ่านมากฎหมายก�าหนดให้สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน	 (พอช.)	 เป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริมกิจการสภา

องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง	 แต่	 พอช.	 ไม่สามารถด�าเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ท�าให้การปฏิบัติภารกิจของสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย	 จึงเสนอให้มีการปรับปรุง	

พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 โดยการบูรณาการภารกิจของสภาองค์กรชุมชน

เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ในด้านการพัฒนาสังคม	 การสร้างความเป็นธรรม

และความเสมอภาคในสังคม	 โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไก

ขับเคลื่อน	 เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคม	 ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ในรูปแบบองค์การมหาชน

หรือองค์กรที่เป็นอิสระภายใต้การบริหารงานของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โดยตรง	 ด้านนายชวน

หลีกภัย	 ได้กล่าวภายหลังรับยื่นร่าง	 พ.ร.บ.	 ขอให้กลุ่มผู้ริเริ่ม

กฎหมายมุ่งมั่นและแน่วแน่ในอุดมการณ์ท่ีมีตามที่น�าเสนอไว้ใน

ร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้	 โดยยึดถือความถูกต้องเพื่อสร้างองค์กร

สภาชุมชนที่เข้มแข็ง	 เป็นที่พึ่งของชุมชน	 รวมท้ังเป็นพลังของ

สังคม	 และยินดีสนับสนุนร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับน้ีตามกระบวนการ

ของรัฐสภาต่อไป
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

    	 	 	 วันที่	 ๓๑	มกราคม	๒๕๖๓	นายชวน	หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบคุคลจาก	 นายสมพงษ์	 อมรววิฒัน์	 ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน	น�าโดย	 นายสุทิน	คลังแสง	จากพรรคเพื่อไทย	นายปิยบุตร	แสงกนกกุล	
จากพรรคอนาคตใหม่	พลต�ารวจเอก	เสรีพิศุทธ์	เตมียเวส	จากพรรคเสรีรวมไทย	นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	จากพรรค
ประชาชาติ	นายนิคม	บุญวิเศษ	จากพรรคพลังปวงชนไทย	นายสงคราม	กิจเลิศไพโรจน์	 จากพรรคเพื่อชาติ	 ส�าหรับ
รายชื่อรัฐมนตรีทั้ง	 ๖	 คนที่ขออภิปรายไม่ไว้วางใจ	 ประกอบด้วย	 ๑.	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ๒.	 พลเอก	ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรี	 ๓.	 นายวิษณุ	 เครืองาม	
รองนายกรัฐมนตรี	 ๔.	 พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ๕.	 นายดอน	 ปรมตัถ์วินัย	 รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	๖.	ร้อยเอก	ธรรมนัส	พรหมเผ่า
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์	 หลงัจากนัน้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งญัตติดังกล่าวให้กับเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จากนั้น
แจ้งผู้เสนอญัตติทราบภายใน	๗	วัน	

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การรบัรองประธานสภาจงัหวดัฟูกโุอกะ ประเทศญ่ีปุน่ และคณะ

	 วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๓	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ให้การรับรอง
นายวาตารุ	 คูริฮาระ	 (Mr.	 Wataru	 Kurihara)	 ประธานสภาจังหวัดฟูกุโอกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 และคณะท่ีเข้าเยี่ยม
คารวะเพื่อหารือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี	 รวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 โดยนายชวน	 หลีกภัย	 ได้กล่าวต้อนรับ	 และแสดงความยินดีในโอกาส
ท่ีนายวาตารุ	 คูริฮาระ	 ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาจังหวัดให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาจงัหวดัฟกูโุอกะคนใหม่
ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งน้ีถือเป็นโอกาสแรกของการหารือ	 ๒	 ฝ่าย	 ระหว่างภาครัฐสภาของไทยกับภาคองค์กร
จังหวัดของญี่ปุ ่น	 ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกุโอกะนั้น	 สภาจังหวัดฟูกุโอกะมีความสัมพันธ์
ท่ีใกล ้ชิดและยาวนานกับไทย	 โดยเฉพาะความตกลงบ้านพี่ เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร	 ซึ่งลงนาม
เม่ือปี	 ๒๕๔๙	 ทัง้น้ี	 จงัหวัดฟกูโุอกะเป็นท้องถิน่ทีม่คีวามเข้มแขง็ในทกุมติ	ิ ทัง้ด้านเศรษฐกจิการลงทุน	 การท่องเท่ียว
และวัฒนธรรม	 รวมทั้งมีภูมิหลัง	 และสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับไทย	 ทั้งในระดับพระราชวงศ์
รัฐบาลและประชาชน	 นอกจากนี้	 สภาจังหวัดฟูกุโอกะยังได้จัดตั้งสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย	 –	 ญี่ปุ่น	
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับไทยในหลายมิติ
โดยมีสมาชิกสภาจังหวัดฟูกุโอกะเป็นกรรมการสมาพันธ์ฯ
ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกนัและรัฐสภาไทยพร้อมที่จะร่วมผลักดันการด�าเนินงาน
เพื่อส ่งเสริมความสัมพันธ์ไทย	 –	 ญี่ปุ ่น	 ให้เข ้มแข็งและ
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยค�านึงถึงประโยชน์และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองรองประธานรัฐสภาฮังการีและประธานสมาคม

ความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาติฮังการี พร้อมคณะ

								วันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง

นายอิสวาน	 ยาคอบ	 รองประธานรฐัสภาฮงัการแีละประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาตฮัิงการ	ี พร้อมคณะ

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	 ระหว่างวันที่	 ๓	 -	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ในฐานะแขก

ของรัฐสภาไทย	 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับฮังการี	 ในการนี้ประธานรัฐสภาได้กล่าวต้อนรับ

ด้วยความยินดียิ่ง	 และกล่าวชื่นชมฮังการีที่แก้ไขปัญหาการเกษตรได้เป็นอย่างดี	 พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้

เรื่องการบริหารจัดการในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาฮังการี	 ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้าเช่นเดียวกับรัฐสภาไทย	 และ

มนีกัท่องเทีย่วเข้าชมปีละ	 ๗	 แสนคน	 ทัง้ยงัได้กล่าวถงึความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างไทยกบัฮงัการใีนทุกมติ	ิ โดยเฉพาะ

ด้านการค้าและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโอกาสในการขยายการค้า	 การลงทุนและความร่วมมือในด้านต่าง	 ๆ

ท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต	 ส�าหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด	 คือ	 ความร่วมมือด้านการเกษตร

และยังมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และความร่วมมือไตรภาคี	 ด้านความสัมพันธ์

ในระดับรัฐสภาของทั้งสองประเทศนั้นอยู่ในระดับดี	 โดยรัฐสภา

ไทยจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 ฮังการี	 เพื่อเป็น

กลไกส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง

รัฐสภาในระดับทวิภาคี	 ทั้งนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทาง

เยือนไทยในคร้ังน้ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ	

ส.ส.หารือปัญหาการท่องเที่ยว เสนอมาตรการเสริมเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา

							วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อขอความ

ช่วยเหลือส่งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะปัญหาภาคธุรกิจท่องเที่ยว	 ที่ขณะนี้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท�าให้รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ไทยคงลดลงตามไปด้วย	 โดยขอเสนอมาตรการเสริมเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการปล่อยอัตรา

เงินกู้ร้อยละ	 ๒	 และยกเว้นการจ่ายเงินต้นเป็นเวลา	 ๑	 ปีส�าหรับโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย	

และจัดสรรงบประมาณให้พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว	 ยกระดับทักษะการบริการด้านภาษา	 พัฒนาการท่องเท่ียว

ให้มีความยั่งยืน	 รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	

ช่วยระดมความคิดส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก	 ขณะที่แนวทางการแก ้ป ัญหาระยะสั้นขอให ้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางน�าเงินสะสมขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนน�าประชาชนไปศึกษาดูงาน

ที่เมืองหลัก	 หรือเมืองรอง	 เนื่องจากจะท�าให้มีเงินหมุนเวียน

ในส่วนนี้ถึงประมาณ	๑,๔๐๐	–	๒,๐๐๐	ล้านบาท	อันเป็นการ

บรรเทาความเดือนร้อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวในเบื้องต้น	
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สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๓ 

	 วนัท่ี	๑๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	ทีป่ระชมุสภาผู้แทนราษฎรมมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบัญญตั	ิ (พ.ร.บ.)	 งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย	๒๕๗	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	๑	 เสียง	งดออกเสียง	
๓	เสียง	และไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	 	องค์ประชุม	๒๖๑	เสียง	พร้อมกันนี้	ที่ประชุมสภาฯ	เห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ด้วยคะแนนเสียง	๒๕๓	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่มี	 งดออกเสียง	๓	 เสียง	 และไม่ลงคะแนน	
๑	เสียง	องค์ประชุม	๒๕๗	เสียง	โดยจะแจ้งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี	ศาล	องค์กรอิสระ	องค์กรอัยการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป		ทั้งนี้	สภาผู้แทนราษฎรจะส่งร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณฯ	๒๕๖๓	ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	
งบประมาณฯ	๒๕๖๓	ต่อไป			
	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ในครั้งนี้	 เป็น
การพิจารณาใหม่ในวาระ	 ๒	 และวาระ	 ๓	 และข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 โดยด�าเนินการให้ถูกต้องตาม
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได ้วินิจฉัยไว ้ 	 สืบเนื่องจากมีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นค�าร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ให้ส่งค�าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีมีสมาชิก
สภาผู ้แทนราษฎรเสียบบัตรแทนกันในการลงมติวาระ	 ๒
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

ประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือเพื่อขอให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖

	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นหนังสือจาก	 พลเอก	

ดร.	 กติตศิกัดิ	์ รฐัประเสรฐิ	 ผูท้รงคณุวุฒคิณะกรรมการสหวทิยาการเพ่ือการวจัิยและพฒันาแห่งราชบณัฑติยสภา	 และคณะ 

เพื่อขอให้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๖	มาตรา	๖	ที่ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการริเริ่มเสนอกฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 ก่อนท่ีจะมีการชักชวน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 เพ่ือเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 ทั้งนี้	 เพื่อเอื้ออ�านวยต่อการเสนอร่าง	 พ.ร.บ.		

โดยประชาชน	 เนื่องจากมาตราดังกล่าวเป็นปัญหาและอุปสรรค

ต่อการเสนอร่าง	 พ.ร.บ.	 โดยประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	๑๓๓	(๓)

ในการนี้	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า 

มีความเห็นใจและขอเป็นก�าลังใจให้แก่ประชาชนผู้ต้องการเสนอ

ร่าง	 พ.ร.บ.	 เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้	 จะน�าเรื่องดังกล่าว							

ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
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สภาผู ้แทนราษฎรรับหลักการร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา

							วันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	องค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 (ฉบับที่	 ..)

พ.ศ.	 ....	 ที่รัฐบาลเสนอ	 โดยหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ	 กสทช.	 เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามกรรมการ	 กสทช.	 กรณีเคย

ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	 รวมทั้งปรับปรุงอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา	 ลักษณะผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

กระบวนการสรรหา	 คัดเลือก	 และแต่งตั้งกรรมการ	 กสทช.	 ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไข

เป็นฉบับที่	 ๒	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 แต่พบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติท�าให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย	 อีกท้ังมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกจึงต้องมีการแก้ไขข้อขัดข้อง

ในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของร่าง	 พ.ร.บ.	

ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง	๓๓๙	เสียง	ไม่เห็นด้วย	๑๑	เสียงงดออกเสียง	๙	เสียง	จากจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม	๓๕๙	คน

และก�าหนดต้ังกรรมาธิการขึ้นมาท�าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจ�านวน	 ๔๙	 คน	 ให้กรอบเวลา

ยื่นแปรญัตติภายใน	๗	วัน
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รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวต่างประเทศ

“ไช่ อิงเหวิน” ครองต�ำแหน่งประธำนำธิบดีไต้หวันในสมัยที่ ๒ 

	 วันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๓	นางไช่	อิงเหวิน	ประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันที่กลายเป็นผู้น�าหญิงคนแรก

ของไต้หวัน	ที่สามารถครองต�าแหน่งได้	๒	สมัยติดต่อกัน	หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ว่านางไช่	 อิงเหวิน	 ได้ลงสมัครในนามตัวแทนจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า	 (ดีพีพี)	 เป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเสียง

สนับสนุน	 ๕๗.๑%	 คิดเป็นคะแนน	๘.๑๗	 ล้านคะแนน	 ส่วนทางด้านคู่แข่งส�าคัญที่สุด	 คือ	 ฮั่น	 กว๋ออี๋ว์	 ผู้สมัครจาก

พรรคก๊กมินตั๋ง	ฝ่ายค้าน	ซึ่งประกาศนโยบายเป็นมิตรกับจีนนั้น	ได้คะแนนเสียงไปเพียง	๓๙%	และได้ออกมาประกาศ

ยอมรับความพ่ายแพ้แล้ว

	 	 ผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต	ิหรอื

สภาหยวน	ชดุใหม่ท้ัง	๑๑๓	ท่ีนัง่	พรรคดพีีพีได้รับเลือกตัง้มากทีส่ดุ	

๖๑	ท่ีนัง่	แต่ลดลง	๗	ท่ีนัง่จากการเลอืกต้ังเม่ือ	๔	ปีทีแ่ล้ว	ตามมา

ด้วยพรรคก๊กมินตั๋ง	ซึ่งได้รับเลือกตั้ง	๓๘	ที่นั่ง	 เพิ่มขึ้น	๓	ที่นั่ง

จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว	ส่วนสถิติผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่	๗๔.๙%	จาก

จ�านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน	๑๙.๓๑	ล้านคน	เพิ่มขึ้น	๘.๖%	จาก

การเลือกตั้งเมื่อปี	๒๕๕๙	d

แผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปฏิรูปรัฐธรรมนูญของรัสเซีย 

	 วันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๖๓	นายวลาดิเมียร์	ปูติน	ประธานาธิบดีรัสเซีย	ได้ส่งร่างแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของรัสเซีย	 ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๖	 ให้กับส�านักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร

หรือสภาดูมา		ส�าหรับสาระส�าคัญในร่างแผนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางของปูติน	คือการเพิ่ม	“ความแข็งแกร่ง”

ให้กับการท�างานของรัฐสภา	 ผ่านการกระจายอ�านาจจากประธานาธิบดี	 ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและอนุมัติบุคคลด�ารง

ต�าแหน่งระดับสูงในรัฐบาล	 รวมถึงนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งผู้น�ารัสเซียเสนอการ	 “เพิ่มอ�านาจ”	 ให้ด้วย	 แต่ยังไม่ได้ลงลึกใน

รายละเอียด

	 ส�าหรับประเด็นท่ีมีการเปิดเผยเพิ่มเติม	 นั่นคือ

สถานะของคณะมนตรีแห่งรัฐ	 ซึ่งเป ็นคณะที่ปรึกษาของ

ประธานาธิบดี	 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 “แทบไม่มีบทบาท

อย่างเป็นทางการ”	 แต่ประธานาธิบดีรัสเซีย	 เสนอให้มีการระบุ

สถานะของหน่วยงานแห่งนี้ไว ้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย

ซึ่งจะเป็นครั้งแรก	 และผู้น�ารัสเซียยังเสนอให้คณะมนตรีแห่งรัฐ

เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจสิทธิขาดด้านการก�าหนดนโยบายทั้งในและต่างประเทศ นายวลาดิเมียร์ ปูติน

นางไช่ อิงเหวิน
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ญี่ปุ่นอนุมัติงบประมำณเสริมเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังภัยพิบัติ 

	 วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๓	นายฮิโรชิ	โมริยามะ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาไดเอทของพรรคเสรีประชาธิปไตย	

และนายจุน	อาซูมิ	ส.ส.จากพรรครัฐธรรมนูญประชาธิปไตย	ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของญี่ปุ่น	 เปิดเผยว่า	รัฐสภาญี่ปุ่น

อาจจะอนุมัติงบประมาณพิเศษวงเงิน	๔.๔๗	ล้านล้านเยน	 (๔.๐๘	หมื่นล้านดอลลาร์)	 ส�าหรับปีงบประมาณ	๒๕๖๒	

เพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูบูรณะประเทศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับงบประมาณเสริมของปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้นั้น	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรร

เงินราว	๒.๓๑	ล้านล้านเยน	 ส�าหรับการฟื้นฟูบูรณะประเทศจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้าง

ของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ	 ในช่วง

ที่ผ่านมา	และการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

ภัยพิบัติในอนาคต

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลญ่ีปุ่นจะจัดสรรเงิน	 ๓.๘๔๗	

แสนล้านเยนส�าหรบัโครงการต่างๆ	 เพือ่ช่วยเหลอืบรษิทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	 และจัดสรร

งบประมาณราว	 ๒.๓๑๘	 แสนล้านเยน	 เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์

ส�าหรับโรงเรียนประถมและมัธยมภายในปี	 ๒๕๖๖	 เพ่ือส่งเสริม

การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	d

ฝรั่งเศสผ่ำนกฎหมำยขจัดขยะพลำสติก 

	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านกฎหมายห้ามผู้ค้าปลีกท�าลายเสื้อผ้าที่ขายไม่ออก	 และ
ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในปี	 ๒๕๘๓	 ในความพยายามของรัฐบาลที่จะลดปริมาณขยะ	 กฎหมาย
ฉบับนี้ก�าหนดให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในฝรั่งเศส	ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกส�าหรับเสิร์ฟอาหารที่ลูกค้ารับประทานในร้าน	
แต่อาหารที่ลูกค้าสั่งกลับบ้านยังใช้ภาชนะพลาสติกได้	 โดยบังคับใช้ในปี	 ๒๕๖๖	 และจะห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้
ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดหลังจากนั้น	๑๗	ปี	หรือในปี	๒๕๘๓
				 	 	 	 	 	 	กฎหมายนี้ระบุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายในฝรั่งเศส
จะต้องม	ี “ดชันบีอกการซ่อมแซมได้”	 เพือ่ให้ลกูค้าทีก่�าลังตดัสนิใจ
ซื้อดูได้ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีซ่อมแซมได้ง่ายหรือไม่	 รวมถึง
วิธีการหาซื้ออะไหล่และห้ามซูเปอร์มาร ์เก็ตและผู ้ค ้าปลีก
ออนไลน์ท�าลายสินค้าที่ขายไม่ออกรวมถึงเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย	โดยบังคับใช้ในปี	๒๕๖๕
										อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมาฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามร้านอาหาร
และผู้ค้าปลีกทิ้งอาหาร	 ที่ขายไม่ออกอยู่แล้ว	 โดยให้น�าอาหาร							

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นอกจากนี้ประธานาธิบดีรัสเซีย	 เสนอให้รัฐสภามีอ�านาจมากขึ้นในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี	แต่พิมพ์เขียว

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ	 ระบุว่าประธานาธิบดีควรยังคงมีอ�านาจปลดนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน	 ตลอดจนการ

มีสถานะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านกฎหมายทุกแห่งต่อไป	 รวมทั้งเสนอแก้การก�าหนดวาระของ

ประธานาธิบดี	คือจากปัจจุบัน	“ห้ามเกิน	๒	สมัยติดต่อกัน”	หรือ	๑๒	ปี	ให้เป็นว่าสามารถเว้นวรรคได้	แต่รวมแล้วต้อง

เท่ากับ	๒	สมัย	และไม่เกิน	๑๒	ปี	d
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ที่ขายไม่ออกไปบริจาค	 ส่วนการขยายการห้ามทิ้งหรือท�าลายไปยังสินค้าอื่นโดยเฉพาะเสื้อผ้า	 เนื่องจากมีรายงานว่า	

แบรนด์แฟชั่นหลายแบรนด์ได้น�าเสื้อผ้าที่ขายไม่ออกปริมาณมากไปท�าลายทิ้ง	ท�าให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก	d

แคนเบอร์รำประกำศภำวะฉุกเฉินไฟป่ำ 

	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 รัฐบาลท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉิน

เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ	 ๒	 ทศวรรษ	 หวั่นไฟป่าที่ก�าลังลุกลามเข้าใกล้เมืองหลวงจะเพิ่มความรุนแรงจนควบคุมไม่ได้

เมื่อคาดว่าอุณหภูมิจะร้อนกว่า	๔๐	องศาเซลเซียสช่วงสุดสัปดาห์นี้

										 นายแอนดรูว์	 บาร์	 มุขมนตรีเขตออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี	 (เอซีที)	 แถลงว่าการตัดสินใจ

ประกาศภาวะฉุกเฉินคร้ังแรกนับแต่ปี	 ๒๕๔๖	 บ่งชี้ถึงอันตรายจากไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นกับเมืองหลวงแห่งนี้	

การประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นสัญญาณรุนแรงท่ีสุดที่สามารถ

ส่งถึงประชาคมเอซีที	 ว่า	 พวกเขาต้องเตรียมตนเองและ

ครอบครัวให้พร้อมรับมือการประกาศนี้เร่ิมมีผลทันทีและ

จะคงอยู ่เช ่นนี้ต ่อไปตราบใดที่กรุงแคนเบอร์รายังเผชิญ

ความเสี่ยงจากไฟ	 ป่า	 เพ่ือเพ่ิมอ�านาจเจ้าหน้าที่ในการสั่ง

อพยพ,	ปิดถนน	และเข้าควบคุมที่ดินของเอกชนได้	d

“บูติเจช” คะแนนน�ำเลือกตั้งขั้นต้นรัฐไอโอวำ 

 วันที่ 	 ๖	 กุมภาพันธ ์	 ๒๕๖๓	 ผลเลือกตั้งของการเลือกตั้งขั้นต ้นแบบคอคัส	 ในรัฐไอโอวา	
รัฐแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครต	 หลังนับคะแนนไปได้ร้อยละ	 ๗๑	 ปรากฏว่า
นายพีท	 บูติเจช	 นักการเมืองหนุ่มหน้าใหม่	 ผู้ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นเกย์	 และเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมือง
เซาท์เบนด์	 รัฐอินเดียนา	 มีคะแนนน�าร้อยละ	๒๖.๙	 ตามมาด้วยนายเบอร์	 นี	 แซนเดอร์ส	 วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์	
ด้วยคะแนนร้อยละ	๒๕.๑	ส่วนที่	๓	เป็นของวุฒิสมาชิกอลิซาเบ็ธ	วอร์เรน	คะแนนร้อยละ	๑๘.๓	ส่วน	โจ	ไบเดน	อดีต
รองประธานาธิบดีสหรัฐ	คะแนนตกไปเป็นที่	๔	ร้อยละ	๑๕.๖	ส่วนวุฒิสมาชิกเอมี	คโลบูชา	ได้ที่	๕	คะแนนร้อยละ	๑๒.๖
										ด้านบูติเจชกล่าวที่เมืองลาโคเนีย	 	รัฐนิวแฮมเชียร์	หลังทราบผลว่าตัวเองมีคะแนนน�าว่า	เขาเริ่มลงสู่สนาม
เลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่เมื่อ	๑	ปีก่อน	โดยมีสต๊าฟเพียง	๔	คน	ไม่มีทั้งชื่อเสียงและเงินทอง	มีแต่ความคิดที่ยิ่งใหญ่	
โดยนายบูติเจช	วัย	๓๘	ปี	อาจเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก	ที่เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์	ถ้าหากเขาได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐ
											 ส�าหรับประวัติของนายบูติเจช	เป็นทหารผ่านศึก
สงครามในอัฟกานิสถาน	 เคยเป็นนายกเทศมนตรี	 ๒	 สมัย
ของเมืองเซาท ์ เบนด ์ เมืองเล็กๆ	 ที่มีประชากรเพียง	
๑๐๒,๐๐๐	 คนและไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ	
แต่บูติเจชกลับดึงจุดอ่อนเหล่านี้	 เป็นจุดขายโดยเขาบอกว่า
เดโมแครตควรมีผู ้น�ารุ ่นใหม่เช ่นเขา	 และการที่เขาขาด
ประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ	 ท�าให้เขาเป็นตัวเลือก
ที่สมบูรณ์แบบ	 ในการทลายก�าแพงการออกเสียงลงมติของ

สมาชิกรัฐสภา	ที่ออกเสียงตามพรรคที่สังกัด	d
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วุฒิสภำสหรัฐอเมริกำลงมติ “ทรัมป์” พ้นผิดทุกญัตติขอถอดถอน 

 วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 วุฒิสภาสหรัฐ	 ซึ่งพรรคพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก	 ลงมติว่า																				
นายโดนัลด์	ทรมัป์	ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา	ไม่มคีวามผดิ	ในญตัตขิอถอดถอนผู้น�าสหรฐัฯ	 ทีส่ภาสงูรบัพจิารณาจากสภา
ผู้แทนราษฎรถือเป็นการปิดฉากขั้นตอนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์	 ซ่ึงเร่ิมต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการ
ไต่สวนผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
										ทั้งนี้	วุฒิสภาสหรัฐฯ	 ลงมติใน	๒	ญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์	ญัตติแรก	คือการใช้อ�านาจในทางที่ผิด
และญัตติที่	 ๒	 คือ	 การขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา	 ซึ่งวุฒิสภาสหรัฐฯ	 มีมติ	 ๕๒	 ต่อ	 ๔๘	 เสียง	 ว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์	ไม่มีความผิดในญัตติแรก	คือการใช้อ�านาจในทางที่ผิด	และมีมติ	๕๓	เสียง	ต่อ	๔๗	เสียง	ว่าผู้น�า
สหรัฐฯ	 ไม่มีความผิดในข้อหาขัดขวางการท�างานของสภา
			 	 	 	 	 	 	 	ประธานาธิบดีทรัมป์	 เป็นผู้น�าสหรัฐฯ	 คนที่	๓	ในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ	 ที่ถูกสภาล่างเสนอ
ถอดถอน	 โดยก่อนหน้าน้ีมีอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว ์
จอห์นสัน	และอดีตประธานาธิบดี	บิล	คลินตัน	ส่วนผู้น�าสหรัฐฯ
อีกคนซึ่งเจอกระบวนการไต ่สวนเพื่อถอดถอนเช ่นกัน
คืออดีตประธานาธิบดี	 ริชาร์ด	 นิกสัน	 แต่ได้ชิงลาออกจาก

ต�าแหน่งก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์	d

ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ แถลงนโยบำยประจ�ำปี 

 วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	นายโดนัลด์	ทรัมป์	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	แถลงนโยบายประจ�าปี	หรือ	
State	 of	 the	 Union	 ที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 สมัยแรก	
ก่อนจะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้	ทรัมป์	ใช้เวลา	๒๕	นาทีแรก	ในการแถลงนาน	๑	ชั่วโมงครึ่ง	ประกาศความส�าเร็จทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ	ภายใต้การน�าของเขา	ทั้งการสร้างงาน	 รายได้ที่เพิ่มขึ้น	ความยากจนลดลง	อาชญากรรมลดลง	
ความเชื่อมั่นของประชาชนเพ่ิมขึ้น	 และขณะน้ีสหรัฐก�าลังเจริญรุ่งเรือง	 และได้รับความเคารพอย่างสูง	 กลับคืนมา
อีกครั้ง	พร้อมกับแสดงสถิติตัวเลขสนับสนุนเรื่องค่าจ้างแรงงาน	 การจ้างงาน	และสถิติต่างๆ	ในตลาดหุ้นสหรัฐ
	 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า	 นโยบายเรื่องการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ	และเรื่องการลดภาษี	ท�าให้
เศรษฐกิจแข็งแกร่งอย่างดีเยี่ยม	 แม้ถูกวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามว่าท�าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	 และเป็น
ประโยชน์ต่อคนฐานะดีมากกว่าคนจน	 พร้อมระบุว่าการ	 ท�าข้อตกลงการค้ากับเม็กซิโกและแคนาดา	 แทนข้อตกลง
นาฟตา	 ข้อตกลงการค้ากับจีน	 การเพิ่มงบทางทหารจ�านวนมหาศาล	 ตลอดจนมาตรการต่างๆ	 เพื่อสกัดการเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย	 และความพยายามของเขาที่จะยุติการท�าสงครามในตะวันออกกลาง	 ถือเป็นตัวอย่างของการรักษา
ค�าสัญญาที่เขาให้ไว้กับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
	 โอกาสนี้	ทรัมป์	ยังได้ประกาศย�้าที่จะเจรจาเรื่องถอนทหาร
ออกจากอัฟกานิสถาน	พร้อมกล่าวว่า	เขาไม่มีความต้องการที่จะสังหาร
ผู้คนหลายแสนคนในสงครามที่ไม่รู้จบ	 เห็นได้ชัดว่าทรัมป์พยายามเลี่ยง
ที่จะพูดถึงการถูกสอบสวนเพื่อถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 ซ่ึงคาดว่า
วุฒิสภา	 พรรครีพับลิกันของเขาครองเสียงข้างมาก	 จะลงมติให้เขาพ้น
ผิดจากข้อกล่าวหาว่าเขาใช้อ�านาจในทางมิชอบ	และขัดขวางการท�างาน

ของรัฐสภา	d นายโดนัลด์ ทรัมป์
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ฟิลิปปินส์ประกำศยกเลิกควำมตกลงกำรจัดตั้งฐำนทัพ 

	 วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 นายโรดริโก	 ดูแตร์เต	

ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์	 ได้ประกาศยกเลิกความตกลง

การจัดตั้งฐานทัพ	 (วีเอฟเอ)	 ที่จะมีการแลกเปลี่ยนทางทหาร	

รวมถึงให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์	 ภายใต้ความ

ตกลงที่เคยลงนามกันไว้ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๑	 ซึ่งถือเป็นการ

ลดระดับการเป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญต่อผลประโยชน์ทางด้าน

ความมั่นคงของสหรัฐ

											 โดยนายมาร์ค	 เอสเปอร์	 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ	 ระบุว่า	 การตัดสินใจดังกล่าวของฟิลิปปินส์เป็นเรื่อง

น่าเสียดาย	 และยังเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง	 ภายในห้วงเวลาที่สหรัฐฯ	 และชาติพันธมิตรพยายามที่

จะร่วมกันกดดันจีนให้ยึดถือตามแนวปฏิบัติและกฎหมายระหว่างประเทศในเอเชีย

											 ขณะท่ีโฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุว่า	 นายดูแตร์เตตัดสินใจที่จะยุติความตกลงดังกล่าวกับ

สหรัฐฯ	เพื่อเปิดทางให้ฟิลิปปินส์มีความเป็นอิสระมากขึ้นในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ

           ท้ังนี้	 ความตกลงวีเอฟเอดังกล่าว	 เป็นกรอบการท�างานที่ถูกต้องตามกฎหมายส�าหรับการอยู่ในดินแดน

ฟิลิปปินส์ของกองทัพสหรัฐฯ	 และยังเป็นศูนย์กลางของการจัดการฝึกซ้อมรบประจ�าปีร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ	 กับ

ฟิลิปปินส์หลายร้อยครั้ง	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 นายดูแตร์เตมีเร่ืองขัดแย้งกับสหรัฐฯ	 ในหลายประเด็น	 ซึ่งรวมถึงการ

ที่สหรัฐเพิกถอนวีซ่าใหก้ับอดีตผู้บัญชาการต�ารวจฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้น�าปราบสงครามยาเสพติดของนายดูแตร์เตด้วย	d

กำรเลื่อนวันประชุมใหญ่ของรัฐสภำจีน 

	 วันที่ 	 ๑๘	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๓	 สภารัฐ

กิจสาธารณรัฐประชาชนจีน	 หรือคณะกรรมาธิการแห่ง

สภาประชาชนแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 หรือเอ็นพีซี

ซึ่งปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน	 หรือจีนแผ่นดินใหญ	่

อันประกอบด้วยแกนน�าระดับสูงของคณะกรรมการกรม

การเมือง	 หรือโปลิตบูโร	 จ�านวน	 ๒๕	 คน	 จะประชุมในวันที่	

๒๔	 กุมภาพันธ์นี้	 เพื่อหารือเรื่องการเลื่อนวันประชุมใหญ่

ของรฐัสภาจนี	ท่ีตามก�าหนดการเดิมจะมขีึน้ในวนัที	่๕	มีนาคม	น้ี 

ณ	 มหาศาลาประชาชน	 ในกรุงปักกิ่ง	 เมืองหลวงของจีนแผ่นดินใหญ่	 ทั้งนี้	 การประชุมเพื่อหารือเรื่องการเลื่อนวัน

ประชุมดังกล่าว	 มีขึ้นภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙	 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	

ทัว่ประเทศจีน	 นบัตัง้แต่ปลายปีทีแ่ล้วเป็นต้นมา	 ตลอดระยะเวลา	 ๓๕	 ปีทีผ่่านมา	 ก�าหนดการประชมุใหญ่ของรฐัสภาจนี

จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม	 โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 ซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนจีนภาคส่วนต่างๆ	

เข้าร่วมถึง	๓,๐๐๐	คน	และที่ปรึกษาด้านการเมืองอีกจ�านวนกว่า	๒,๐๐๐	คน	เข้าร่วมการประชุม	d

 นายโรดริโก ดูแตร์เต
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แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่		๒๒	มกราคม	๒๕๖๓		นายประทวน	สุทธิอ�านวยเดช	รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	

สภาผู้แทนราษฎร	 รับเร่ืองร้องเรียนกรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	 ในพื้นที่	 ต.หนองบัวสะอาด

อ.	บัวใหญ่	จ.	นครราชสีมา	ก�าลังการผลิตขนาด	๕๐๐	ตันต่อวัน	จากนายอาตม์	ข้อสว่าง	ประธานกลุ่มคัดค้านโรงงาน

แป้งมนัส�าปะหลังต�าบลหนองบวัสะอาด		โดยนายอาตม์	กล่าวถงึสาเหตขุองการยืน่คดัค้านว่า	สถานทีต่ัง้โรงงานดงักล่าว

เป็นพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตโิคกหลวงซึง่เป็นพืน้ทีส่เีขียว	และเป็นท่ีสงูเม่ือถงึฤดนู�า้หลากอาจส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์	

การก่อสร้างขวางทางน�้าท�าให้น�้าเปลี่ยนทิศไหล

เข้าหมู่บ้าน	 ชุมชน	 โรงเรียน	 แทนการไหลลง

สู่ทางธรรมชาติ	 การรับฟังความคิดเห็นไม่เกิด

จากความสมัครใจ	 รวมถึงเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์	ความไม่โปร่งใส	และมกีารบดิเบอืน

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเกิดความสับสน	

จึงขอคัดค้านและจะไม่ยอมให้มีการก่อสร้าง

เด็ดขาด			



61 แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัที	่๒๙	มกราคม	๒๕๖๓		นายปกรณ์	มุง่เจรญิพร	ประธานคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ	สภาผู้แทนราษฎร

และคณะ	รับหนังสือจาก	นายภาณุวัฒน์	จึงแย้มปิ่น	ตัวแทนสภากัญชาแห่งประเทศไทย	และประชาชนผู้ใช้ประโยชน์

จากสารสกดักญัชา	กญัชง	ในการรกัษาโรค	ขอให้	กมธ.	การ

สาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้กบัประชาชนผูใ้ช้ประโยชน์จากสารสกดักญัชา	กญั

ชง	 ในการรักษาโรค	 ซ่ึงได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ด�าเนินการตรวจค้น	จับกุม	คุมขัง	ประชาชนผู้ใช้

ประโยชน์จากกัญชา	กัญชง			

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๓		นายไพจิต	ศรีวรขาน	ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร		
รับการยื่นหนังสือจาก	 นายมเหศวร	 พงษ์พันธ์ุนทีธร	 ประธานองค์กรผู้ตรวจสอบผู้ใช้อ�านาจรัฐ	 ที่น�ากลุ่มประชาชน	

ต.	ท่าสะอาด	อ.	เซกา		จ.	บงึกาฬ	เข้าร้องเรยีนปัญหาชาวบ้าน
กว่า	 ๒	 พันครัวเรือน	 ได้รับความเดือดร้อนจากการเคยใช้
ที่ ดินท�ากินบริเวณดังกล ่าวเป ็นเวลานานหลายสิบป	ี
แต่ปัจจุบนักลบัถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 ไม่ให้
เข้าพื้นที่และระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ	 ขณะที่	
ชาวบ้านรายหน่ึงระบขุ้อมลูส่อทจุริตของเจ้าหน้าที	่ เน่ืองจาก
ต้องไปเสยีค่าปรบัทีศ่าล	จากกรณเีข้าพ้ืนทีด่งักล่าวหลงัถกูห้าม
แต่การเสยีค่าปรบัครัง้นัน้กลายเป็นการจ่ายให้กบัเจ้าหน้าที่

ไม่ใช่การจ่ายค่าปรับให้กับศาล			

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นางกันตวรรณ	 ตันเถียร	 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมคณะ	 ให้การรับรอง	 นายอิสวาน	 ยาคอบ	 รองประธานรัฐสภาฮังการี	 และประธานสมาคม

ความร่วมมอืเกษตรกรแห่งชาตฮิงัการ	ีพร้อมคณะ	ณ	ห้องรบัรอง

ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภาเกียกกาย	 ในโอกาสเดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	ในฐานะแขกของรฐัสภาไทย	

เพือ่หารือกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกบัฮงัการี

ให้แน่นแฟ้นมากข้ึน	 โดยเฉพาะด้านเกษตรและการบริหาร

จัดการน�้า				
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คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัที	่ ๕	กมุภาพันธ์	๒๕๖๓	นายมานะ	 โลหะวณิชย์	ประธานคณะกรรมาธิการการคุม้ครองผู้บรโิภค	สภาผู้แทนราษฎร

พร้อมด้วย	นางสาวสุคนธวา	เกิดนิมิตร	ดารานักแสดง	หนึ่งในผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีเช่าซื้อรถ	Mercedes-Benz	

รุ่น	C	200	Coupe	เพียงสองสัปดาห์แต่รถกลับมีปัญหา	ได้ร่วมกันแถลงข่าว	หลังจากที่	กมธ.	ได้ออกค�าสั่งเรียก	บริษัท	

เมอร์เซเดส	-	เบนซ์	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	แต่บริษัทไม่มาชี้แจง

							ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค	ระบุว่า

จะออกค�าสัง่เรยีกเป็นครัง้ทีส่อง	 หากบรษิทัยงัไม่มาช้ีแจง

ถือว่าบรษิทัไม่ให้ความส�าคญั	ซ่ึง	กมธ.	เตรยีมใช้มาตรการ

ทางกฎหมายต่อไป	 พร้อมระบุว่า	 พบว่ามีผู้เสียหายใน

ลักษณะเดียวกันกว่าหมื่นราย	 โดยล่าสุดมีผู้เสียหายเข้า

ร้องเรียนต่อ	 กมธ.	 แล้ว	 ๔	 ราย	 ซึ่งทางส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และสถาบันยานยนต์

ได ้รับทราบถึงความเดือดร ้อนของผู ้ เสียหายแล้ว	

หากมีความคืบหน้า	กมธ.	จะแถลงข่าวให้ได้รับทราบกัน

ต่อไป			

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัท่ี	๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	นายพิธา	ลิม้เจรญิรตัน์	ประธานคณะกรรมาธิการการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร	รบัหนังสอืร้องเรยีนจาก	นางสุมติรา	วฒุวิาร	ี 	ตวัแทนเครอืข่ายประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ

จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูง	เพื่อขอความเป็นธรรม

ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมโยง	 ๓	 สนามบินและ	 EEC	 เนื่องจาก

การพัฒนาโครงการดังกล่าว	 ท�าให้เกิดผลกระทบกับ

ประชาชนเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะผลกระทบด้านการ

พัฒนาที่ดิน	 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก

ที่ดิน	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญ	 โดยไม่ได้ค�านึงถึง

ความเป็นอยู่	และวิถีชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	

เป็นการมองประโยชน์เพยีงระยะสัน้	ท�าให้เกดิผลกระทบ

กับประชาชนทั้งในเมือง	และชนบท	ครอบคลุมพื้นที่	กรุงเทพฯ	สมุทรปราการ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง		โดยมี

โครงการหลัก	๓	โครงการ	คือ	โครงการพัฒนาพื้นที่	EEC		โครงการเชื่อมโยงรถไฟ	๓	สนามบิน	และโครงการพัฒนา

พื้นที่การสร้างรถไฟมักกะสัน			
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๒		กุมภาพันธ์	๒๕๖๓		นายอัครวัฒน์	อัศวเหม	ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

วิจัยและนวัตกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมคณะ	 ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการศึกษาดูงาน	 ยุทธศาสตร์มหานครผลไม	้

การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี	และการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	

ณ	จงัหวดัจนัทบรุ	ีเมือ่วนัที	่๒-๓	ก.พ.	ทีผ่่านมา	ว่า	คณะ	กมธ.	ได้ประชมุร่วมกบัผูว่้าราชการจงัหวดัจนัทบรีุถงึศกัยภาพ

ทางด้านการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์มหานครผลไม้ของจังหวัด	 ท�าให้ทราบปัญหาว่า	 แม้จะมีการบริหารจัดการ

อย่างดี	แต่ไม่ได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิท	-๑๙			ท�าให้การส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน

ต้องชะลอตวั	อกีทัง้ยังพบว่า	มปัีญหาในการรับรองสนิค้า

ส�าหรับการส่งออก	 รวมถึงไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

ทุกองค์ประกอบของวัตถุดิบต่าง	ๆ	 อันจะเป็นการเพิ่ม

รายได้ของเกษตรกร	 รวมถึงปัญหาการถูกแย่งงานจาก

กลุ่มอัญมณีในจังหวัดจันทบุรีจากชาวต่างชาติในพื้นที่	

นอกจากนี้	ยังพบว่า	มีเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	

๒-๓	หมืน่ราย	ทีย่งัไม่มใีบรบัรองสนิค้าเกษตร	เนือ่งจาก

งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่อง

นี้ถูกตัดงบประมาณไป				

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓		นางสาวกัลยา	รุ่งวิจิตรชัย	ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร	โทรคมนาคม	

และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 และคณะ	 รับหนังสือจาก	 นางสาวชิสา	 นาราภัทรยศ	 ตัวแทน

นักศึกษาหลักสูตรผู้น�ายุคใหม่	 ในระบอบประชาธิปไตย	

(ปนป.)	รุ่นที่	๙	สถาบันพระปกเกล้า	เพื่อเสนอรายละเอียด

สรปุผลการจดังานเสวนาเรือ่ง	 “Fake	News	กบัการเมอืงไทย

รู้ทัน...กันข่าวปลอม”	โดยขอให้	กมธ.	ได้น�าข้อมูลไปศึกษา

ต่อ	เนือ่งจากมองว่า	Fake	News	เป็นปัญหาส�าคญัของโลก	

รวมถึงประเทศไทยด้วย	 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไข

ป ัญหาเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม				
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัท่ี	๑๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓		นายสชุาต	ิ	อสุาหะ

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา	 	 ศิลปะและ

วฒันธรรม	สภาผูแ้ทนราษฎร	และคณะ	ร่วมกนัแถลงข่าว

รายงานการศกึษาของคณะ	กมธ.	ถึงแนวทางการส่งเสรมิ

การเรียนการสอนด้านศีลธรรมและจริยธรรม	 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	

เนื่องจาก	 ปัจจุบันปัญหาสังคมในประเทศไทยมีความ

รุนแรงและซบัซ้อนมากข้ึน	 โดยเฉพาะกรณีปัญหาท่ีเกดิขึน้

กับเด็กและเยาวชน	ได้แก่	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	 ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 การถูกกลั่นแกล้งและถูกกระท�ารุนแรงโดยสื่อ	 การเสพส่ือ

อนาจารผ่านสือ่ออนไลน์	ประกอบกบัทกุวนันีส้ือ่ดจิทิลั	และสือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามส�าคญัและมอีทิธพิลต่อ

การใช้ชีวิตประจ�าวันของประชาชนมากขึ้น	 จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กหรือเยาวชนจะตกเป็นเครื่องมือ	 เกิดการเลียนแบบ

พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	ดงันัน้	คณะ	กมธ.	จงึมีความเห็นว่ากระทรวงศกึษาธิการ	 โดยคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เพื่อให้ความส�าคัญกับการเรียนการสอน

ด้านศีลธรรมและจริยธรรม	อย่างจริงจังและเหมาะสม					

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๒		กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	 นายอัครเดช	วงษ์พิทักษ์โรจน์	 เลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา	สภาผู้แทนราษฎร	แถลงข่าวผลการประชุม	กมธ.	ว่า	ท่ีประชุมฯ	ได้มีการพจิาณาศกึษากรณคีณะรัฐมนตรี	

(ครม.)	 ได้มีมติเห็นชอบให้หน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์

เป็นส่วนประกอบเป็นสนิค้าควบคมุซ่ึงทีป่ระชุม	กมธ.	 ได้เชิญผูแ้ทนกรมการค้าภายใน	มาช้ีแจงข้อมูล	พบว่าคณะกรรมการกลาง

ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร	ได้เสนอเรือ่งต่อ	ครม.	เพือ่ให้

มมีตใิห้หน้ากากอนามยัและผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในการผลติหน้ากาก

อนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบ

เป็นสนิค้าควบคมุโดยออกมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการควบคมุ

ราคาสนิค้า	ดงัน้ี	การให้ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้าและผู้จ�าหน่ายจะต้อง

แจ้งปรมิาณสนิค้าเป็นประจ�าทกุเดอืน	 และต้องมีการควบคมุ

การขนย้ายสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร	 มมีาตรการการ

ปันส่วนสินค้าที่ผู ้ผลิตจะต้องปันส่วนของสินค้าให้

หน่วยงานรัฐที่มี	 ความจ�าเป็นต้องการใช้การแสดงราคา

ในการขาย	และการควบคมุร้านค้าทีข่ายเกนิราคา	 
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คณะกรรมาธกิารกจิการศาล องค์กรอสิระ องค์กรอัยการ รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน และกองทนุ สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัที	่๑๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	นายจริาย	ุห่วงทรพัย์	ประธานคณะกรรมาธกิารกจิการศาล	องค์กรอสิระ	องค์กร

อัยการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 และกองทุน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับเรื่องร้องเรียนจากนายชัยณรงค์	 มะเดชะ	

ทีป่รกึษากระเหรีย่งเพ่ือวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมจงัหวดัตากและคณะ		กรณีประชาชนในเขตอ�าเภอแม่ระมาด	อ�าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก		จ�านวน	๑๐	ต�าบล	๑๐๗	หมู่บ้าน	ประชากร

ประมาณ	๑๒๐,๐๗๖	คน		ประสบปัญหาในการพฒันาพ้ืนที	่

ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค	 และปัญหาไม่ได้

รับสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่อยู่อาศัยที่ดินท�ากิน	

ที่ครอบครองและท�าประโยชน์ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน		ทัง้ที	่๑๐	ต�าบล	มสีภาพเป็นต�าบลตามพระราชบญัญตัิ

ลักษณะการปกครองท้องที่	พ.ศ.	๒๔๕๗	และได้ยกฐานะ

จากสภาต�าบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล		

	 ด้านนายจิรายุ	กล่าวว่า	จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม	กมธ.	และเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและ

หาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรมี		

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันท่ี	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นางกันตวรรณ	 ตันเถียร	 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ	์
สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมกมธ.	 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดอืดร้อนจากการถูกขับไล่ที่ท�ากินในพื้นที่ชลประทานใน	 ต.	 หนองสาหร่าย	 และ	 ต.	 จันทึก	 จ.	 นครราชสีมา	
โดยเชิญ	นายศิรสิทธิ์	เลิศด้วยลาภ		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จ.	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	และประชาชนที่ได้รับ
ความเดอืดร้อนเข้าร่วมประชมุ	โดยพบว่า	ประชาชนได้อยูอ่าศยัและท�ากนิในพืน้ทีช่ลประทานเขือ่นล�าตะคอง	มาอย่าง
ยาวนานหลายสิบปี	 โดยกรมชลประทานมีการส�ารวจพื้นที่ทุกปีและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	
ท่ีกรมชลประทานก�าหนดประกอบกับในพื้นที่ได้มีการออกบ้านเลขที่	 และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็น

ต่อการด�าเนินชีวิตประชาชนจึงเข้าใจว่าพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยนั้น
ได้รบัการรบัรองจากกรมชลประทานแล้วจงึได้มกีารพฒันาปรบัปรงุ
ทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ท่ีให้ดขีึน้แต่ต่อมากลบัถกูกรมชลประทานฟ้องขบัไล่
และมีค�าสั่งศาลให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างท�าให้ได้รับความเดือดร้อน
	 	ด้านกรมชลประทาน	ได้ชี้แจงว่า	กรมชลประทานได้จัดซื้อ
ที่ดินบริเวณเขตต่าง	ๆ 	ทั้งหมด	เพื่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน�้า	และ
ได้อพยพประชาชนในพืน้ทีก่่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ไปทีน่คิมสร้างตนเอง

ล�าตะคอง	 ต.	 หนองสาหร่าย	 อ.	 ปากช่อง	 แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่นิคมล�าตะคองไม่อ�านวยต่อการด�ารงชีพ	 จึงเกิด
ปัญหาบุกรุกที่ขึ้น	 ซึ่งกรมชลประทานได้ส�ารวจการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน�้าล�าตะคอง	พบว่า	 มีการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้าง
ที่พักอาศัยปลูกพืชไร่	พืชสวน	และสัตว์เลี้ยง	ในปี	๒๕๕๑	ดังนั้นจึงได้ส่งคืนพื้นที่อ่างเก็บน�้าให้กับกรมธนารักษ์	จ�านวน	
๖,๓๕๓	ไร่	ซึง่เป็นเจ้าของพ้ืนท่ีเดมิ	ท้ังน้ี	กรมชลประทานไม่สามารถน�าพืน้ทีไ่ปจดัสรรให้เช่าได้เพราะจะผดิวตัถปุระสงค์

ในการขอใช้พื้นที่		
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คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นางสาวรังสิมา	

รอดรัศมี	 ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	

สภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมคณะ	รบัหนงัสอืจาก	นายสมเกยีรติ	

ไชยวสิทุธกิลุ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	แบบบญัชีรายชือ่

พรรคอนาคตใหม่	และนายส�าราญ	ดวงด	ีรองประธานเครือข่าย

สิทธิชุมชนคนริมคลอง	 ตัวแทนประชาชนริมคลองเปรม

ประชากร	 เพื่อขอให้มีการทบทวนนโยบายการสร้างเขื่อน	

คสล.	และโครงการบ้านมั่นคง	สายคลองเปรมประชากรและ

สายคลองลาดพร้าว	 กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน	 เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อน	 และความไม่เป็นธรรม

จากแนวนโยบายแห่งรัฐ	โดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคงที่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง

รุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ	 เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง	 กลับยังสร้างภาระให้กับประชาชน

เกินสมควร	เพราะไม่ได้สร้างให้ฟรี	อาทิ	หากประชาชนไม่ยอมรื้อบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการจะไม่มีสิทธิรับความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานภาครฐั	 ดงันัน้ทางเครอืข่ายจงึขอให้รฐัจ่ายค่าชดเชยเยยีวยาบ้านเรอืนของประชาชนทีอ่ยูใ่นแนวก่อสร้างเขือ่น

บางส่วน	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เหลือให้อยู่อาศัยได้ต่อไป	ด้าน	นางสาวรังสิมา	กล่าวว่า	กมธ.	จะน�าเรื่องดังกล่าว

เข้าสู่ที่ประชุม	รวมทั้งหากมีโอกาสจะลงพื้นที่	เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป		

คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นายเกษมสันต	์

มีทิพย์	โฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	 นางสาวเบญจา	 แสงจันทร์	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	(ส.ส.)	แบบบญัชีรายช่ือ	พรรคอนาคตใหม่	รบัหนงัสอื

จาก	นายนภดล	พรบริบรูณ์	ตวัแทนผู้ท่ีได้รับความเดอืดร้อน

จาก	 ต.	 แสมสาร	 อ.	 สัตหีบ	 จ.	 ชลบุรี	 เพ่ือขอให้	 กมธ.

ช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินแสมสาร	ระหว่างประชาชนกับ

กรมธนารกัษ์และกองทัพเรือ	ท่ีได้ต่อสูโ้ต้แย้งสทิธใินท่ีดนิกบั

หน่วยงานรัฐมาอย่างยาวนาน	ซึ่งประชาชนมีความกังวลต่อสิทธิที่ก�าลังถูกคุกคาม	โดยมีการที่อ้างสิทธิการขึ้นทะเบียน

เป็นที่ราชพัสดุ	 ทะเบียน	 ชบ.	 ๔๘๑	 และกล่าวหาประชาชนเข้ามาบุกรุกหลังจากการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ	 ทั้งที่

ก่อนหน้านีห้ลายสบิปืพ้ืนท่ี	ต.	แสมสาร	เคยมท่ีีดนิทีป่ระชาชนครอบครองท�ากนิหลายพนัไร่	มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

ปรากฏให้เห็นชัดเจน	 ขาดแต่เพียงหลักฐานทางเอกสารของราชการแสดงสิทธิในที่ดิน	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่องว่างให้มี

การเข้ามากดดันขอคนืทีดิ่นด้วยวิธกีารต่าง	ๆ 	จนประชาชนเสยีท่ีดนิให้กับหน่วยงานรฐัไปหลายครัง้	ท้ังนีต่้อมาท้ังสองหน่วยงาน

มีนโยบายจัดระเบียบที่ดินดังกล่าว	 และได้มีการจัดให้เช่าที่ดิน	 ซ่ึงพบความไม่ชอบมาพากลหลายประการ	 ดังนั้น

จึงต้องการให้	 กมธ.	 ให้ความช่วยเหลือและบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ประชาชน

ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างเป็นธรรมต่อไป	โดยไม่ถูกกดดันคุกคามลิดรอนสิทธิ	
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คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัที	่๑๙	กุมภาพนัธ์	๒๕๖๓		นายสรุศกัดิ	์พนัธ์เจรญิวรกลุ

ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 สภาผู ้แทนราษฎร	

รับหนังสือจาก	นายธนูศักดิ์	พึ่งเดช	ประธานหอการค้า	จ.	ภูเก็ต	

เพือ่ยืน่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	๓	สถาบนั	

จ.	ภูเก็ต	และภาคเอกชน	จ.	ภูเก็ต	ในช่วงวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส

โควิด-๑๙	ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน	จ.	ภูเก็ต	และกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน

	 โดยประธานหอการค้า	จ.	ภูเก็ต	เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานกว่า

หมื่นชีวิต	ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซบเซา	 จากวิกฤต	 โควิด-19	 เช่น	 การช่วยเหลือทางภาษี	

รวมถึงขอให้ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหน้ี	 หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 โดยให้มีการพักการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ยออกไปอย่างน้อย	 ๑๒	 เดือน	 หรือขอให้ธนาคารให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่รับ

ผลกระทบ	เพือ่ให้สามารถประกอบอาชพีหรอืด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้	โดยอนมัุติเงินทนุหมุนเวียนเพิม่เติมในอัตราดอกเบีย้

พิเศษ	เป็นต้น	

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓		นายวรภพ	วิริยะโรจน์	

รองประธานคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมอืง	การสือ่สารมวลชน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมคณะ	

แถลงข่าวผลการประชุม	 กมธ.ว่า	 ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา

ร่างพระราชบญัญตั	ิ(พ.ร.บ.)	ว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....

เพ่ือให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยทีป่ระชมุมมีติ

เหน็ชอบให้ร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าว	 มสีาระส�าคญัใน	๔	ประเด็น

ส�าคญั	ได้แก่	๑.	ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มี

ความประสงค์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	๒.	ควรมีระบบออนไลน์ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อความสะดวก

และประหยัดงบประมาณ	 	 ๓.	 การเสนอร่างกฎหมายของประชาชนกรณีเกิดการยุบสภาหรือรัฐสภาสิ้นสุดวาระ

ร่างกฎหมายของประชาชนควรมีอยู่ต่อจะต้องไม่ตกไป	 และ	 ๔.	 ก�าหนดระยะเวลาการตอบกลับและการให้

ค�ารับรองนายกรัฐมนตรี	 กรณีท่ีมีค�าวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายที่เสนอเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน	 อย่างไรก็ตาม		

กมธ.	 ได้ต้ังข้อสังเกตว่า	 หากก�าหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไป	 อาจส่งผลให้นายกรัฐมนตรีมีระยะเวลาในการพิจารณา

ร่างกฎหมายน้อยเกินไป	 จึงควรก�าหนดระยะวลาตอบกลับไว้ภายใน	 ๑๘๐	 วัน	 (รวมจ�านวนวันที่ส่งให้หน่วยงาน

ให้ความเห็นแล้ว)	 ทั้งนี้	 กมธ.	 เตรียมยื่นเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ภายในวันที	่

๒๐	ก.พ.	๒๕๖๓	
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กฎหมายควรรู้

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ กฎหมายน้ีนับว่าเป็นกลไกส�าคัญที่ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายให้ระบบการท�างานและข้อมูลของภาครฐัเชือ่มโยงระหว่างกนัได้มัน่คงปลอดภยั ภายใต้ธรรมาภบิาล

ข้อมลูภาครัฐ และเพือ่ให้การบรหิารงานภาครฐัและการจดัท�าบรกิารสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มปีระสิทธภิาพ 

และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�า

บริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มี

ความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย

พระราชบัญญัติ การบริหารงาน

และการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. ๒๕๖๒
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	 โดยกฎหมายนีม้หีลกัการและเหตผุล	คอื	ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้มคีวามก้าวหน้าและเป็นส่วนหน่ึงในวิถชีวีติและ

การประกอบธุรกิจของประชาชน	 ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่	 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญตัใิห้มกีารปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ	ให้มกีารน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิและการจดัท�าบรกิารสาธารณะ	และให้มีการบูรณาการฐานข้อมลูของหน่วยงานของรฐัทกุหน่วยงานเข้าด้วยกนั

เพือ่ให้เป็นระบบข้อมลู	เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	สมควรให้

มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	 และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งรฐัธรรมนญู	และเพือ่ยกระดบัการบรหิารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดจิิทลั	อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นรฐับาล

ดิจิทัลท่ีมีระบบการท�างานและข้อมูลเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	

เปิดเผย	 และโปร่งใส	 รวมทั้ง	 ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐได้	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 นอกจากนี้	 พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก�าหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือก�าหนดกรอบและทิศทาง

การบริหารงานภาครฐั	และการจดัท�าบรกิารสาธารณะในรปูแบบของเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การพฒันาประเทศ	มกีารปฏบิตังิาน

ที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนินงานของประเทศ	 โดยสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	 ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจก�าหนดให้หน่วยงาน

ของรฐัทีม่ภีารกจิเกีย่วข้องกนั	จดัท�าระบบบรูณาการข้อมลูดิจิทลัระหว่างกนั	และก�าหนดรายชือ่หน่วยงานของรฐัทีต้่องเผยแพร่

ข้อมลูให้มศีนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั	 และเมือ่มกีารประกาศใช้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัแล้ว	 ให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการ
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ตามแผนดังกล่าว	 และต้องจัดท�าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

หรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล	 พร้อมทั้ง	 ให้ส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน

ดังกล่าวให้ส�านักงานทราบด้วย

	 การบรหิารจัดการและการบูรณาการข้อมลูภาครฐั	

ที่มุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวก

ในการให้บรกิารและการเข้าถงึของประชาชน	และในการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส ่วนร ่วมของ

ทุกภาคส่วน	ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

	 ๑.	การน�าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ	

	 ๒.	การพฒันามาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารเกีย่วกบัระบบดจิทิลั	และพฒันาโครงสร้าง	พืน้ฐานด้านดจิทิลั

ที่จ�าเป็น	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการท�างานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้อง

และมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนั	รวมท้ัง	มคีวามมัน่คงปลอดภัยและน่าเช่ือถอื	โดยมกีารบรูณาการและ

สามารถท�างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ	เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริหารราชการ

และการบริการประชาชนแบบบูรณาการ	รวมทั้ง	ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก	

	 ๓.	การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง	 คุ้มครอง

ข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ	

	 ๔.	การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าและครอบครองใน	รูปแบบและช่องทาง

ดจิิทัล	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึได้โดยสะดวก	มส่ีวนร่วมและตรวจสอบการด�าเนินงาน	ของรัฐ	และสามารถน�าข้อมลูไปพฒันา

บริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง	ๆ

 ๕.	การรักษาวนิยัการเงินการคลงัภาครฐัและเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกดิความคุม้ค่า

และเป็นไปตามเป้าหมาย	 โดยมีการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินความคุ้มค่าในการด�าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตาม

การบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล	 รวมท้ังพัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพื่อลด

ความซ�้าซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่าง	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐ

	 พร้อมท้ัง	ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าข้อมลูทีต้่องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลู	ข่าวสารของราชการใน

รปูแบบข้อมลูดจิทิลัต่อสาธารณะ	โดยต้องให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึได้อย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และสามารถ

น�าไปเผยแพร่	 ใช้ประโยชน์	 หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้	 ทั้งนี้	 มาตรฐานและหลักเกณฑ์

การเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัก�าหนด	ซึง่ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการอ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมลู	 เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่ประชาชนและการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานของรฐัผ่านระบบดจิทิลั	 โดยให้มศีนูย์กลางข้อมูลเปิดภาครฐัในส�านักงาน	 ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการประสานงาน	

ให้หน่วยงานของรฐัจดัส่งหรอืเชือ่มโยงข้อมลูและเปิดเผยแก่ประชาชน	และให้คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลัก�าหนด



71 กฎหมายควรรู้

      ประเภท	รปูแบบ	และมาตรฐานของข้อมลู	ท่ีเปิดเผยแก่ประชาชนโดยศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั	ทัง้นี	้ต้องเป็นแนวทาง

และมาตรฐานเดียวกัน	รวมทั้ง	สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล	

	 ในวาระเริม่แรก	ให้ส�านักงานด�าเนินการให้มีศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลาง	เป็นการชัว่คราวแต่ไม่เกนิสองปี	เมือ่

ครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	 ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาความจ�าเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับ

หน่วยงานของรัฐที่จะมาด�าเนินการเกี่ยวกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง	ทั้งนี้	ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เห็นควรให้หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ใดท�าหน้าทีแ่ทนส�านักงาน	 ให้เสนอแนวทางการด�าเนนิการ	 การโอนภารกจิ	 งบประมาณ	

ทรัพย์สินและหนี้สิน	ภาระผูกพัน	และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

	 กฎหมายฉบบัน้ีได้ก�าหนดหน้าทีใ่ห้หน่วยงานรฐัทกุหน่วยงานด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนพฒันารฐับาลดิจทัิล	

รวมทัง้	 ข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย	 โดยมคีณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นการด�าเนนิการ

ตามกฎหมายนี้	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐ	และประชาชนทั่วไป	การท�างานภาครัฐจะเปลี่ยนไป	สามารถเชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันสะดวกขึ้น	 ให้มีความโปร่งใส	 ปลอดภัย	 ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	 คือ	 ได้รับ

การบริการจากภาครัฐที่สะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถน�าข้อมูลเปิดเผยของหน่วยงานรัฐมาพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

ที่มา

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๖๗ก	ลงวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

กรุงเทพธุรกิจ.	พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล” เขย่าโครงสร้างบริการภาครัฐ. 		สืบค้นจาก

	 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838581.	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและ

 การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. สืบค้นจาก

	 file:///C:/Users/Parliament/Desktop.pdf.	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓
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?

	 กว่า	 ๑๗	 ปี	 ของการระบาด	 จาก	 “ซาร์ส”	 สู่	 “โคโรน่า”	 กลายเป็นวิกฤติไวรัสอุบัติใหม่ที่มีต้นก�าเนิดมาจาก

ประเทศจนีและในครัง้น้ีกไ็ม่ต่างกนั	“ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่	๒๐๑๙”	หรอื	“COVID-19”	โดย	กม็าจากประเทศจีนเช่น

กนั	โดยมีจดุเริม่ต้นทีต่ลาดขายอาหารทะเลแห่งหนึง่ภายในมณฑล

อู่ฮั่น	และปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปใน	๒๖	ประเทศ	ตลาดสด	เป็น

แหล่งที่มาของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า	 ที่มีการค้าสัตว์หลาก

หลายชนิด	ทั้งงู	มาร์มอต	สัตว์ปีก	รวมถึง	ค้างคาว	ท�าให้ทางการ

จีนออกมาตรการคุมเข้มออกค�าสั่งห้ามทั่วประเทศขายสัตวป่า

ในตลาดสด	ภตัตาคาร	และการค้าขายออนไลน์	รวมถงึการมคี�าสัง่

ปิดเมืองและระงบัการคมนาคมขนส่งทุกเส้นทาง	เนือ่งจากเกรงจะ

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

วิกฤติไวรัส
จาก “ซาร์ส” สู่ “โคโรน่า”
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 โรคซาร์สนั้น	เชื่อว่าชะมดเป็นตัวน�าไวรัส	ส่วน	MERS	นั้นคือ	อูฐ	ส�าหรับ	Covid-19	นั้น	โรคซาร์ส

เกิดการระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้ง	 ของประเทศจีน	 ประมาณปลายปีพ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยพบเช้ือไวรัสในตระกูล

โคโรนาไวรัส	 (Coronavirus)	 จนท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง	 (Severe	 Acute	 Respiratory	

Syndrome:	SARS)			เดมิพบการตดิเช้ือน้ีได้เฉพาะในสตัว์ทีมี่ขนาดเลก็	แต่ต่อมาพบการติดเชือ้ในมนษุย์ขึน้	และแพร่กระจาย

ไปอย่างรวดเรว็	ในช่วงแรกผูท้ีต่ดิเชือ้จะมอีาการคล้ายกบัไข้หวดัใหญ่	เช่น	มไีข้สงูกว่า	๓๘	องศาเซลเซยีส	หรอืมอีาการ

ติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ	เช่น	ไอแห้ง	หรือหายใจล�าบาก	การระบาดของโรคซาร์สด�าเนินไปประมาณ	๖	เดือน	

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า	๘,๐๐๐	คน	เสียชีวิต	๗๗๔	ราย	ในครั้งนั้น	ผู้ป่วยกว่าร้อยละ	๙๐	อยู่ในประเทศจีน	ฮ่องกง	

เวียดนาม	และสิงคโปร์	ท�าให้องค์การอนามัยโลกประกาศรายชื่อประเทศซึ่งเป็นพื้นแพร่กระจายของโรค	ประกอบด้วย	

ประเทศจีน	(ปักกิ่ง	กวางตุ้ง	และเซี่ยงไฮ้)	ประเทศเวียดนาม	(ฮานอย)	ประเทศสิงคโปร์	ประเทศแคนาดา	(โตรอนโต)		

เป็นแหล่งเพาะเชื้อและท�าให้เกิดการแพร่ระบาดลุกลาม

หนักกว ่าที่ เป ็นอยู ่ 	 ซึ่ งอาจเป ็นเหมือนคร้ังซาร ์ส

ที่ระบาดไปหลายประเทศในระยะเวลา	๘	เดือน	ขณะที่

ไวรัสโคโรน่ากระจายไปกว่า	๒๖	ประเทศทั่วโลกในระยะ

เวลาเพียง	๑	เดือน

	 เมื่อย้อนกลับไปครั้งนั้น	 “ซาร์ส”	 เริ่มต้นขึ้นใน

เขตพื้นท่ีทางตอนใต้ของประเทศจีน	 และค่อย	 ๆ	 แพร่

กระจายไปยังประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	มีผู้ติดเชื้อมากกว่า	

๘,๐๐๐	รายใน	๒๖	ประเทศ	และมีผูเ้สยีชวีติเกอืบ	๘๐๐	ราย

ทัว่โลก	ทีม่าของไวรสัทัง้โคโรน่าและซาร์สมาจากประเทศ

จีน	และมีแหล่งก�าเนิดจากตลาดสดเหมือนกัน	ต่างกันที่

ไม่ได้มาจากเมืองและมณฑลเดียวกัน	 โดยไวรัสโคโรน่า

มาจากเมืองอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ย	ส่วนซาร์สมาจากมณฑล

กวางตุ้ง
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 ไวรสัตระกูลโคโรน่า คอื	โรคตดิต่อทางระบบเดนิหายใจ	เกดิจากเชือ้ไวรสัทีม่ชีือ่ว่า	Corona	Virus	(CoV)	มชีือ่

ทางการว่า	 “โรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”	 หรือ	 “COVID-19”	 	 ซ่ึงไวรัสตัวนี้อยู่ในตระกูล

เดียวกบัไวรสัทีก่่อให้เกดิโรคเมอร์ส	แต่กไ็ม่ร้ายแรงเท่าและมอีตัราการเสยีชวีติต�า่กว่าต้์นเหตขุองการเกดิโรคมาจากสตัว์	

เมื่อพันธุกรรมของไวรัสบางตัวในตระกูลนี้กลายพันธ์ุไปจนสามารถท�าให้คนเป็นโรคได้	 ไวรัสตัวน้ีซึ่งอยู ่ ใน

สตัว์บางชนดิเข้าสูต่วัคนโดยผ่านแผลหรือผนงัเย่ือของตาจมกูปากโดยไวรสัอยูใ่นสารคดัหลัง่จากสตัว์	 เมือ่มอืไปสมัผสัและ

น�ามาขยีต้า	จมกู	หรอืสดูหายใจละอองฝอยเข้าปอดกจ็ะตดิเชือ้ได้	วธิกีารแพร่เชือ้จะเป็นวธิผ่ีานทางการสดูดมละอองฝอย

ในอากาศทีมี่เช้ือไวรสัปะปนอยู	่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่

คนได้จากการไอ	 จาม	 สัมผัสตัวหรือสารคัดหลั่ง	 เช่น	 น�้ามูก	

น�้าลาย	ของคนที่ป่วย

	 องค์การอนามยัโลก	(WHO)	ได้ก�าหนดชือ่อย่างเป็น

ทางการให้กบัโรคทีเ่กิดจากการตดิเช้ือโคโรน่าไวรสัสายพนัธุใ์หม่	

เรียกว่า	 “COVID-19”	 โดยชื่อโรคใหม่นี้หมายถึง	 “โรคติดเชื้อ

โคโรน่าไวรัส	๒๐๑๙”	ซึ่งมาจากการรวมกันของค�าว่า	corona	

(โคโรน่า)	virus	(ไวรสั)	และ	disease	(โรค)	และปีของการเริม่ต้น

การแพร่ระบาดคอืปี	๒๐๑๙	ทัง้น้ี	การต้ังชือ่อย่างเป็นทางการ

มเีป้าหมายเพือ่หลกีเลีย่งความสบัสน	หรือการเหมารวมอย่าง

ไม่ถกูต้องซึง่น�าไปสกูารเหยยีดและการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ

เช่นการเรียกว่า	 “ไวรัสอูฮ่ั่น”	 ผูอ้�านวยการใหญ	่WHO	 ระบุว่า	

“เราต้องหาช่ือที่ไม่อ้างอิงภูมิศาสตร์	 สัตว์	 ปัจเจกบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล	 และสามารถออกเสียงได้ง่ายและบ่งบอกถึงโรค	 ซึ่งการมีชื่ออย่างเป็นทางการมีความส�าคัญในการป้องกัน

การใช้ชือ่อ่ืนทีอ่าจไม่ถกูต้องหรอืเป็นการตตีรา	นอกจากนีย้งัจะเป็นมาตรฐานให้กบัเราในการรบัมอืกบัโรคจากไวรสัโค

โรน่าในอนาคต”
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การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

	 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	๒๐๑๙	หรือ	“COVID-19”	คือ	หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง

เมืองจีนในแถบตะวันออกรวมถึงเมืองต้นตอคือ	 เมืองอู ่ฮั่น	 มณฑลหูเป่ย	 ซึ่งตอนนี้ประเทศจีนประกาศปิด

การเข้า-ออกเมืองไปแล้วหลายเมือง	 เท่ากับควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรคออกไปที่อื่น	 ๆ	 และให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใน

สถานที่แออัด	ควรสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป	หรือ	N95	เมื่อออกไปใน

ที่ชุมชน	ให้อยู่ห่างจากผู้ที่ไอ	จาม	อย่างน้อย	๒	เมตรหรือให้อยู่ต้นลมเมื่อ

เข้าใกล้ผูท้ีต้่องสงสยั	หมัน่ล้างมอืด้วยสบูห่รอืใช้แอลกอฮอล์เจลถเูช็ดมอื	

ไม่น�ามือมาสัมผัสเยื่อบุตา	จมูก	ปาก	ประชาชน

	 สามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	 ได้ที่	 website	 ขององค์การอนามัยโลก	 และหาก

กลบัมาจากประเทศกลุม่เสีย่งแล้วมีอาการไข้ไอ	มเีสมหะ	หายใจเหน่ือยหอบ

ให้รีบไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลทันทีพร้อมท้ังแจ้งประวัติการเดินทาง

โดยละเอียด

ที่มา

๑๒	วิธรีบัมอื	ไวรสัโคโรน่า.	สบืค้นจาก	https://www.sanook.com/travel/๑๔๑๙๓๖๑/.	เมือ่วนัที	่๒๐		กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓

	 กรุงเทพธุรกิจ.	

เรื่องไม่รู้ของ	“โคโรน่าไวรัส”.	สืบค้นจาก	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/๘๖๗๐๐๓.	เมื่อวันที่	

	 ๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

ไทยรัฐ.	๑๗	ปี	“ซาร์ส” สู่ “โคโรน่า” ไวรัสอุบัติใหม่ปลิดชีพ ความเหมือนที่แตกต่าง.	สืบค้นจาก	

	 https://www.thairath.co.th/scoop/๑๗๕๙๓๓๕.	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

ประชาชาติธุรกิจ	“อนามัยโลก” เคาะชื่อทางการโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “Covid-๑๙”. สืบค้นจาก	

	 https://www.prachachat.net/world-news/news-๔๒๐๕๐๔.	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

หมอชวนรู้.	ความรู้เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ส�าหรับแพทย์.	สืบค้นจาก	

	 https://tmc.or.th/pdf/tmc_knowlege-๒๖.pdf.	เมื่อวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓
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 การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ The initiative process คือ กระบวนการที่ให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการที่ประชาชนจ�านวนหน่ึงซึ่งมีเจตนารมณ์หรือความต้องการ

เช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้มีกฎหมายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมาร่วมเข้าช่ือกัน

เมื่อมีผู้เข้าชื่อครบจ�านวนตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศก�าหนดแล้วก็สามารถเสนอกฎหมายได้ 

ซึ่งประเภทของกฎหมายที่เสนอได้นั้น แต่ละประเทศก็จะก�าหนดไว้ต่างกันออกไป 

 ส�าหรับประเทศไทยนั้น  สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้รับการรับรอง

เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๐ 

ซึ่งก�าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  คน  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา  เพื่อให้

รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  และหมวด  ๕ 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศ

ใช้เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายไว้ในมาตรา  ๑๖๓  ซึ่งก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  คน 

มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา  เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่ก�าหนดไว้ใน

หมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  และหมวด  ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  รวมทั้งมาตรา 

๒๙๑ ยังได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  โดยก�าหนด

ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ 

ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ก็ระบุให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายด้วยเช่นกัน  โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน สามารถรวมตัวกันเข้าชื่อ

เสนอร่างพระราชบญัญัตทีิเ่ก่ียวกับสทิธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทยหรอืหน้าทีข่องรฐัต่อสภาผูแ้ทนราษฎร 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
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รวมท้ังยังก�าหนดให้ประชาชนผู้มสีทิธเิลือกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสทิธเิสนอญตัตขิอแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูได้  

 การเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะสิทธิการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยมีหลักการส�าคัญ และวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 

 หลักการท่ีหนึ่ง  คุณสมบัติและจ�านวนของประชาชนที่ต้องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย  พทุธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๓๓  ก�าหนดให้ประชาชนผูมี้สทิธิเลอืกตัง้มีจ�านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  คน

สามารถใช้สิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติได้  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  และ  ๒๕๔๐  พบว่า  จ�านวนผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ในการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย  ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เท่ากับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

ซึ่งลดลงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ที่ก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ�านวน

ไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  คน  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  ส�าหรับหลักคิดของการลดจ�านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายให้สะดวกขึ้น 

 	 หลักการที่สอง  ร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนมีสิทธิเสนอ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ตามมาตรา  ๑๓๓  (๓)  ก�าหนดว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติ

เฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  เท่านั้น  ซึ่งหลักการ

ดังกล่าวคล้ายกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ต่างแต่เพียงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

และ ๒๕๕๐ เป็นหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ไม่ใช่หมวดหน้าที่ของรัฐ

 	 หลักการที่สาม  ข้อยกเว้นร่างพระราชบัญญตัทิีป่ระชาชนมสีทิธเิสนอในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๓๓ หากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเงินต้องได้รับค�ารับรองจากนายกรัฐมนตรี

ก่อน  ซึ่งข้อยกเว้นร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนมีสิทธิเสนอนั้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

  การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน  เป็น  “ผู้ริเริ่ม” ยื่นความประสงค์ต่อประธานรัฐสภาพร้อมร่างพระราช

บัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

ผู ้ริเร่ิมอาจร้องขอให้ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยยกร่างพระราชบัญญัติ  พร้อมบันทึกหลักการแห่ง

ร่างพระราชบญัญตั ิ บนัทกึเหตผุลในการเสนอร่างพระราชบญัญตั ิ บนัทกึวเิคราะห์สรปุสาระส�าคญัของร่างพระราชบัญญัติ 

และเอกสารทีเ่กีย่วกับการรบัฟังความคดิเห็นของผู้เกีย่วข้อง  เอกสารวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิจากกฎหมายอย่างรอบด้าน

และเป็นระบบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  เมื่อด�าเนินการตามขั้นตอน

ดงักล่าว และกรณีประธานรัฐสภาตรวจสอบแล้วเหน็ว่า เป็นไปตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด ให้ส�าเนาร่างพระราชบญัญตันิัน้

ให้ผู้ริเริ่มน�าไปด�าเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงลายมือช่ือเข้าร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อไป  เมื่อผู้ริเริ่ม

ได้ท�าการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  คน  สามารถยื่นค�าร้องขอเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายต่อประธานรัฐสภา  พร้อมด้วยส�าเนาร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา  พร้อมท้ังบันทึก

หลักการและบันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า

๑๐,๐๐๐  คน  พร้อมด้วยส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  และบัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ

เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�านวนไม่เกิน ๖๐ คน
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  การตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  การด�าเนินการให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพ่ิมเติม 

การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และการคัดค้านรายชื่อเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก�าหนด

  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนเป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน  รัฐสภาเป็นองค์กร

นิติบัญญัติมีบทบาทอ�านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในสังคมตามทฤษฎีแบ่งแยก

อ�านาจอธิปไตยที่นานาประเทศยอมรับ  อย่างไรก็ตาม  การแสดงบทบาทอ�านาจหน้าที่ของรัฐสภามีข้อจ�ากัดและอาจ

ไม่สอดคล้องหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ครบทุกคน  ดังนั้น  การก�าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ

เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายที่เห็นว่าจ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับกลุ่มตนได้นั้น  จึงเป็นการให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามหลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  อันจะช่วยในการอุดช่องว่างหรือเป็นส่วนเสริมให้

ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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